
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
สมัยสามัญ สมัยที่ ๑  ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๔ 

วันพุธที่   ๒๓   กุมภาพันธ์  ๒๕๕๔ เวลา ๑๕.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 

*************************** 
 
ผู้มาประชุม 
 ๑.   นายคณะวฒัน ์ อังสนานิวัฒน ์  ส.อบจ.เขต.อ.สีคิ้ว เขต ๑   ประธานสภา อบจ.นม. 
 ๒.   นายวีระวฒัน ์ มิตรสูงเนิน  ส.อบจ.เขต.อ.เมืองฯ เขต ๗  รองประธานสภา คนที่ ๑ 
 ๓.   นายราเมศ  เรืองธนานุรักษ ์  ส.อบจ.เขต.อ.ประทาย   รองประธานสภา คนที่ ๒ 
 ๔.   นายรชตะ  ด่านกุล   ส.อบจ.เขต.อ.ด่านขุนทด เขต ๑ เลขานุการสภา อบจ.นม. 
 ๕.   นายสชุาต ิ  ภิญโญ   ส.อบจ.เขต.อ.แก้งสนามนาง   
 ๖.   นายชวาล  พัฒนก าชัย  ส.อบจ.เขต.อ.ขามสะแกแสง   
 ๗.   นายชยุต  พงศ์ธนทรัพย ์  ส.อบจ.เขต.อ.ครบุรี 
 ๘.   นายพรชัย  อ านวยทรัพย ์  ส.อบจ.เขต.อ.ครบุรี เขต ๒ 
 ๙.   นายชาคริต  ทิศกลาง   ส.อบจ.เขต.อ.เฉลิมพระเกียรติ 
 ๑๐. นายบุญด ี  วงศ์ไตรรัตน ์  ส.อบจ.เขต.อ.โชคชัย 
 ๑๑. นายกลวัชร  อึ้งสวัสดิ ์  ส.อบจ.เขต.อ.ชุมพวง 
 ๑๒. นายธวัฒน ์  ศิริปริญญานนัต ์  ส.อบจ.เขต.อ.ด่านขุนทด เขต ๒ 
 ๑๓. นายสมพงษ ์  เทียบขุนทด  ส.อบจ.เขต.อ.เทพารักษ์ 

๑๔. นายสมโภชน ์ จินตนามณีรัตน ์  ส.อบจ.เขต.อ.โนนแดง 
 ๑๕. นายชุณห ์  ศิริชัยคีรีโกศล  ส.อบจ.อ.วังน้ าเขียว  
 ๑๖. นายสมเกียรติ ตันดิลกตระกูล  ส.อบจ.เขต.อ.โนนสูง เขต ๑ 
 ๑๗. น.ส.สุธาสนิ ี  ศิริโภคานนท ์  ส.อบจ.เขต.อ.โนนสูง เขต ๒ 
 ๑๘. นายมนัส  ศรีบงกช   ส.อบจ.เขต.อ.โนนไทย 
 ๑๙. นายพิชัยศักดิ ์ ชัยศร ี   ส.อบจ.เขต.อ.บัวใหญ่ เขต ๑  
 ๒๐. นายพิเชฎฐ ์  ชัยศร ี   ส.อบจ.เขต.อ.บัวใหญ่ เขต ๒ 
 ๒๑. น.ส.จุฑาสัณห ์ ตั้งตรีวีระกุล  ส.อบจ.เขต.อ.บัวลาย 
 ๒๒. นายโกวิทย ์  เลาวัณย์ศิริ  ส.อบจ.เขต.อ.บ้านเหลื่อม 
 ๒๓. นายศักดิ์เกษม สัตยานุชิต  ส.อบจ.เขต.อ.ปักธงชัย เขต ๑ 
 ๒๔. นายโปย้  พรหมอภิบาล  ส.อบจ.เขต.อ.ปักธงชัย เขต ๒ 
 ๒๕. นายศรัณยพงศ ์ อนิวัตกูลชัย  ส.อบจ.เขต.อ.ปากช่อง เขต ๑ 
 ๒๖. นายอัฏฐกร  อินทร์ศร   ส.อบจ.เขต.อ.ปากช่อง เขต ๒ 
 ๒๗. นายศิรสิทธิ ์  เลิศด้วยลาภ  ส.อบจ.เขต.อ.ปากช่อง เขต ๓ 
 ๒๘. นายสมบูรณ ์  นิยมไร ่   ส.อบจ.เขต.อ.พิมาย เขต ๑ 
 ๒๙. นายพงษ์พนัธุ ์ พันธุ์ศรีนคร  ส.อบจ.เขต.อ.พิมาย เขต ๒ 
 ๓๐. นายไพฑูรย์  เพ็ญจันทร์  ส.อบจ.เขต.อ.พระทองค า 
 ๓๑. นายกิติพงศ ์  พงศ์สุรเวท  ส.อบจ.เขต.อ.เมืองฯ เขต ๑ 
 ๓๒. นายอดุลย ์  อยู่ยืน       ส.อบจ.เขต.อ.เมืองฯ เขต ๒ 



 - ๒ - 
 ๓๓. นายองอาจ  พฤกษ์พนาเวศ  ส.อบจ.เขต.อ.เมืองฯ เขต ๓ 
 ๓๔. นายประพจน ์ ธรรมประทีป  ส.อบจ.เขต.อ.เมืองฯ เขต ๔ 

๓๕. นางวนิดา  เสตะปุตตะ  ส.อบจ.เขต.อ.เมืองฯ เขต ๕ 
 ๓๖. นายณัฐชัย   ธิติรัตนานนท ์  ส.อบจ.เขต.อ.เมืองฯ เขต ๖ 
 ๓๗. นายสมบตั ิ  กาญจนวฒันา  ส.อบจ.เขต.อ.เมืองฯ เขต ๘ 
 ๓๘. นายยศพัทธ ์  ชุมสงฆ์ธีวส ุ  ส.อบจ.เขต.อ.เมืองยาง 
 ๓๙. นายกิตต ิ  เชาวน์ด ี   ส.อบจ.เขต.อ.ขามทะเลสอ 
 
 ๔๐. นายประสงค ์ มีสวัสดิ ์   ส.อบจ.เขต.อ.สูงเนิน 
 ๔๑. น.ส.กนกกาญจน ์ ตรงจันทึก  ส.อบจ.เขต.อ.สีคิ้ว เขต ๒ 
 ๔๒. นางจินตนา  จันทเมนชยั  ส.อบจ.เขต.อ.เสิงสาง 
 ๔๓. นายชาญ  เขียวแก้ว   ส.อบจ.เขต.อ.หนองบุญมาก 
 ๔๔. นางอรอนงค์  ธนสุนทรสุทธิ ์  ส.อบจ.เขต.อ.ห้วยแถลง 
 ๔๕. นายวิสูตร  เจริญสันธิ ์  ส.อบจ.เขต.อ.จักราช 
 ๔๖. นายประชา  ฉัตรวงศ์วาน  ส.อบจ.เขต.อ.คง 
 ๔๗. นายสมจิต  คิดการ   ส.อบจ.เขต.อ.สีดา 
 ๔๘. นายลพ  จันทร์มณ ี  ส.อบจ.อ.ล าทะเมนชัย 
 ฝ่ายบริหาร 
 ๑. นายส าเริง  แหยงกระโทก  นายก อบจ.นม. 
 ๒. นางปวนัรัตน ์  ปานรักษา  รองนายก อบจ.นม. 
 ๓. นายนรา  เรืองธนานุรักษ ์  รองนายก อบจ.นม. 
 ๔. นายธวัชชัย  พยุงสุวรรณ  รองนายก อบจ.นม. 
 ๕. นายเจริญ  ปุสุรินทร์ค า  ที่ปรึกษานายก อบจ.นม. 
 ๖. นายอุบล  เอ้ือศรี   ที่ปรึกษานายก อบจ.นม. 
 ๗. นายนริศ  เรืองธนานุรักษ ์  ที่ปรึกษานายก อบจ.นม. 
 ๘. นางพัฒนฉัตร  ภัทรศาศวัตวงษ ์  เลขานุการนายก อบจ.นม. 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 ๑.นางบุญสิตา  ขันธะวินะหุ  รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
 ๒. นางเพลินพิศ  สุนทรพุทธศาสน ์  รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
 ๓. นางวิรัลพชัร  พูนพิพัฒน ์  ผู้อ านวยการกองคลัง 
 ๔. นางงามนิจ  พลปัถพ ี   ผู้อ านวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน 
 ๕. นายฉัฐกร  ชูเกียรติ   รก.ผู้อ านวยการกองสาธารณสุข 
 ๖. นายจิรยุทธ  อาสาเสน  ผู้อ านวยการกองกิจการสภา 
 ๗. นายธีระชยั  เทพนอก   ผู้อ านวยการกองทรัพยากรธรรมชาติ 
 ๘. นายวีระชยั  ศรีโอษฐ์   ผู้อ านวยการกองแผนและงบประมาณ 
 ๙. นายอุดม  ทุ่งจันทร ์  พนักงานจ้างทั่วไป 
 ๑๐. นายสมประสงค ์ เลิศธัญญลักษณ ์  พนักงานจ้างทั่วไป 
 ๑๑. นายเกียรติศักดิ์ เทียมเกษม  พนักงานจ้างทั่วไป 
 ๑๒. นายวสนัต์ชาย อุลิตสถิตย์  พนักงานจ้างทั่วไป 



 - ๓ - 
 ๑๓. นายภิรมย ์  วงศ์สุข   รก.ผอ.กองช่าง 
 ๑๔. นางณัฐชยา  นรินทร์นอก  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 
 ๑๕. นายธาน ี  คล่องณรงค์  หน.ส่วนอาคารสถานที่ มทส. 
 ๑๖. นายส าเริง  ท ากิน   เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 
 ๑๗. นายมานะ  แย้มจะบก  ผู้สื่อข่าว 
 ๑๘. นายวัชรกฤตย ์ คุปติศิริรัตน์  ผู้สื่อข่าว 
 ๑๙. น.ส.กัญญลักษณ์ รุ่งสุขประเสริฐ  ผู้สื่อข่าว 
 ๒๐. นายศรกรณ ์  สโนปุญวัฒน ์  ผู้สื่อข่าว 
 ๒๑. นายสมจิตร  อบเชน   ผู้สื่อข่าว 
 ๒๒. นางรัตนาภรณ์ ขอมเกาะ  ผู้สื่อข่าว 
 ๒๓. นายพิชชาภา  อินทร์อร่ามวงษ ์  ผู้สื่อข่าว 
 ๒๔. นายอรรถสิทธิ์ วิชัยค ามาตย ์  ผู้สื่อข่าว 
 ๒๕. นายปริญญา  เนียมปูน   รอง ผอ.ฝ่ายสินเชื่อภาครัฐและสถาบนั ๒ 
 ๒๖. นางเสาวคนธ ์ วงศ์วิวัฒน ์  รอง ผอ.ฝ่ายสินเชื่อภาครัฐและสถาบนั ๒ 
 
 ๒๗. นางเรณู  สุขษาเกษ  ผู้ช่วยผูจ้ัดการธนาคารออมสินสาขาจอมพล 
 ๒๘. น.ส.สุครกุล  ปัทมสูต   ธนาคารออมสินฝ่ายสินเชื่อและภาครัฐและสถาบัน ๒ 
 ๒๙. นายจิณณะวตัร ยางสูง   กองส่งเสริมฯ(ซอฟต์แวร์) 
 ๓๐. นางอรนุช  นิยะโมสถ  นักบริหารงานทั่วไป 
 ๓๑. นางรังสิยา  นุทกิจ   นักบริหารงานทั่วไป 
 ๓๒. นางสุรีรัตน ์  แนมพลกรัง  เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทั่วไป 
 ๓๓. นางลัดดาวัลย ์ ญาณอุบล  เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทั่วไป 
 ๓๔. นางบัวรอง  สุขสมัย   เจ้าพนักงานธุรการ 
 ๓๕.นางทองแม้น  กองโคกสูง  เจ้าพนักงานธุรการ 
 ๓๖. นางมาลิน  จันทร์ศรีนวล  เจ้าพนักงานธุรการ 
 ๓๗. นางสุพรรณ ี  ครุฑธะกะ  เจ้าพนักงานธุรการ 
 ๓๘.นางสาวปิน่นภา สุดาทิพย ์  เจ้าพนักงานธุรการ 
 ๓๙. นางจิตรา  ชิตไธสง   เจ้าหน้าที่ธุรการ 
 ๔๐. นายบรรลือ  แพงพงศ ์  เจ้าหน้าที่ธุรการ 
 ๔๑. นางชูรัตน ์  อยู่คงดี   ลูกจ้างประจ า 
 ๔๒. นายกิติศักดิ์  ชายากร   พนักงานจ้างทั่วไป 
 ๔๓. นางบุญเลี้ยง  กองเพชร  พนักงานจ้างทั่วไป 

เริ่มประชุมเวลา   ๑๔.๐๐ น. 
เลขานุการสภา อบจ.นม. ขณะนี้องค์ประชุมครบ เรียนเชิญประธานสภา  และรองประธานสภา อบจ.นม. ขึ้นบัลลังก์เพื่อปฏิบัติหน้าที่ครับ 
เลขานุการสภา อบจ.นม. น าสมาชิกสภาสวดมนต์ 
ประธานสภา อบจ.นม. เชิญเลขานุการสภา อ่านประกาศสภา อบจ.ครับ 
เลขานุการสภา อบจ.นม. ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 

เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ.
๒๕๕๔  ด้วยในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ 
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ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๓  เมื่อ วันที่  ๑๑  สิงหาคม  ๒๕๕๓  สภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา ได้ก าหนดวันประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๔ ในวัน
จันทร์ที่  ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เป็นต้นไป ภายในก าหนดเวลา ๔๕ วัน ดังนั้น อาศัยอ านาจตาม
ความในมาตรา ๒๒ และมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.๒๕๔๐ 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๖ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จึง
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๔ ตั้งแต่วันที่  
๑๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๔ เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ประกาศ 
ณ วันที่ ๑๗  มกราคม  พ.ศ.๒๕๕๔ นายคณะวัฒน์  อังสนานิวัฒน์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา 

ประธานสภา อบจ.นม. เรียนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา รองปลัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ผู้อ านวยการกอง ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมผู้มีเกียรติ   ทุกท่านการ
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑  ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ในวันนี้
เป็นวันส าคัญวันหนึ่งของท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน จะได้ร่วมกันพิจารณาเรื่องต่างๆผมหวังว่าการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๔  จะด าเนินไปด้วยความ
เรียบร้อยมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านทั้งหลายจะได้แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ เพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด เพื่อความเจริญก้าวหน้าของท้องถิ่น บัดนี้ ได้เวลาอันสมควรแล้ว ผมขอเปิดการประชุมสภา
แห่งนี้ เพื่อด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป   
 
 

 
 
ระเบียบวาระที่  ๑ เรื่องที่ประธานจะแจ้งใหท้ี่ประชุมทราบ 

ด้วยฝ่ายบริหารรายงานประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๔ -๒๕๕๖) เพิ่มเติม ฉบับที่  ๑             
แผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ , แผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓ เพิ่มเติม 
ฉบับที่ ๓  จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  

ระเบียบวาระที่  ๒ รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
    - ไม่มี - 
ระเบียบวาระที่  ๓ ญัตติ เร่ืองรายงานการติดตามประเมินผลแผนงาน/โครงการปี ๒๕๕๓ 
ประธานสภา อบจ.นม. ทางกองกิจการสภาได้จัดท ารายงานการติดตามประเมินผลแผนงาน/โครงการปี ๒๕๕๓ ให้ทุกท่านบนโตะ๊ 

เรียบร้อยนะครับ ขอเชิญฝ่ายบริหารแถลง 
นายก อบจ.นม. กราบเรียนประธานสภา อบจ.นม. ท่าน ส.อบจ.นม. และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ด้วยรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๘๗ วรรค ๓ บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้อง
รายงานผลการด าเนินงานต่อประชาชนในเรื่องการจัดท างบประมาณ การใช้จ่าย และผลการด าเนินงานใน
รอบปี เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ 
๓๐ (๕) ก าหนดให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น 
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนทราบ
โดยทั่วไป อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ดังนั้น เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตาม



 - ๕ - 
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่ง ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๘๗ วรรค ๓ 
และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ 
ข้อ ๓๐ (๕๐) องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จึงขอประกาศผลการด าเนินงานการจัดท า
งบประมาณ การใช้จ่ายและผลการด าเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นในรอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๒ โดยมอบหมายให้บุคลากรกองแผนและงบประมาณ และเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์
ประสานงานอ าเภอทุกอ าเภอ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ด าเนินการติดตามประเมินผลโครงการที่ได้
ด าเนินการในพื้นที่ แยกเป็นรายยุทธศาสตร์ โดยทอดแบบประเมิน รวม ๓๘,๗๔๔ ฉบับ ใน ๑๒ ยุทธศาสตร์ 
สรุปสาระส าคัญในเอกสาร สรุปรายงานแสดงผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจ าปี ๒๕๕๓ 
สรุปได้ ดังนี้  ส่วนที่ ๑ บทน า  ส่วนที่ ๒ การติดตามประเมินผลโครงการตามรายยุทธศาสตร์ และแนวทาง
การพัฒนาท้องถิ่น ปี ๒๕๕๓ มี ๑๒ ยุทธศาสตร์ ซึ่งสรุปผลการวิเคราะห์รายโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์  
ส่วนที่ ๓ รายงานผลการประเมินผลตามงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓ ส่วนที่ ๔ 
บทสรุปวิเคราะห์การติดตามประเมินผล จ านวน ๔ ยุทธศาสตร์ จากบุคคลภายนอกเป็นผู้ประเมิน ส่วนที่ ๕ 
ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ส่วนที่ ๖ สรุปผลการประเมินแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา ประจ าปี ๒๕๕๓ สรุปโดยภาพรวมในการด าเนินการโครงการภายใต้
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ทั้ง ๑๒ ยุทธศาสตร์ ระดับความพึงพอใจ
ภาพรวมต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อยู่ในระดับดี จึงเสนอสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เพื่อทราบ 

ระเบียบวาระที่  ๔  ญัตติ  เรื่องการแกไ้ขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
ประธานสภา อบจ.นม. ขอเชิญฝ่ายบริหารแถลง 
นายก อบจ.นม. เรียนประธานสภา อบจ.นม. ส.อบจ.นม.และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน หลักการ เพื่อขออนุมัติจากสภา อบจ. ใน

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายองค์การบริหารส่วน
จังหวัด ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๔ หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง เหตุผล ด้วยมีความจ าเป็นต้อง
แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี ๒๕๕๔ ของหน่วยงานส่วนราชการและ
โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เพื่อประโยชน์ในการบริหารงบประมาณขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด จึงขออนุมัติสภาเพื่อด าเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่าย 
รายละเอียดปรากฏตามบัญชีเปลี่ยนแปลงที่ได้เสนให้ท่านได้พิจารณา ๑.ข้อความเดิม ก่อสร้างทางเดิน
เชื่อมต่อระหว่างอาคาร โรงเรียนล าพระเพลิงพิทยาคม รายละเอียด ก่อสร้างทางเดินเชื่อมต่อระหว่างอาคาร 
กว้าง ๒.๕ เมตร สูง ๒.๕ เมตร ยาว ๓ เมตร  ข้อความใหม่ ก่อสร้างทางเดินเชื่อมต่อระหว่างอาคาร 

 
 โรงเรียนล าพระเพลิงพิทยาคม รายละเอียดก่อสร้างทางเดินเชื่อมต่อระหว่างอาคาร กว้าง ๒.๕ เมตร สูง 
๒.๕ เมตร ยาว ๖๐ เมตร  ๒. ข้อความเดิม ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โรงเรียนช่องแมววิทยา 
รายละเอียด ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร ความหนา ๐.๑๒ เมตร 
หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๑,๒๕๐ ตารางเมตร ไหล่ทางตามสภาพ ข้อความใหม่ ก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โรงเรียนช่องแมววิทยา รายละเอียด ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 
๕ เมตร ยาว ๑๗๐ เมตร ความหนา ๐.๑๒ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๘๕๐ ตาราง
เมตร ไหล่ทางตามสภาพ ๓.ข้อความเดิม ชื่อโครงการ ก่อสร้างห้องสมุดมีชีวิต สถานที่ บ้านโคกเพชร หมู่ 
๑๔ ต าบลโคกกรวด อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา รายละเอียด ๑.ก่อสร้างอาคาร คสล.๒ ชั้น ขนาดกว้าง 
๒๙ ม. ยาว ๕๒ ม. หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ตร.ม. ๒.มีสิ่งแสดงภายในอาคาร ประกอบด้วย    
– Information Zone   -  Activity of IT Zone ๒  - Relaxation Zone   - Activity of IT Zone ๑     



 - ๖ - 
- E-Learning Zone   - Entertainment Zone – Seminar and ๓D-Multimedia 
room                  – Kid Station – World of Energy Zone   - Stuff room  ข้อความใหม่ ชื่อ
โครงการ ก่อสร้างห้องสมุดมีชีวิต  สถานที่ บ้านหนองรังกา หมู่ ๑๔  ต าบลโคกกรวด อ าเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา  รายละเอียด ๑.ก่อสร้างอาคาร คสล. ๒ ชั้น ขนาดกว้าง ๓๒ ม. ยาว ๓๔ ม. หรือมีพื้นที่ใช้สอย
ไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ตร.ม. ๒.มีสิ่งแสดงภายในอาคาร ประกอบด้วย  – โซนประชาสัมพันธ์   -  ศูนย์ข้อมูล 
อบจ.นม.  – โซนสิ่งแวดล้อมและพลังงานทดแทน  - โซนเด็ก   - โซนผ่อนคลาย อริยบถ  -  โซนบริการ
อินเตอร์เน็ต  - โซนการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ – ห้องสัมมนา และโรงภาพยนตร์ ๓ มิติ – ห้อง
เจ้าหน้าที่ ๔.ข้อความเดิม ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องวีดีโอ ระบบ
ดิจิตอล  - Optical Zoom ไม่น้อยกว่า ๙x, Digital Zoom ไม่น้อยกว่า ๒๐x – ๕๐๐ x  - บันทึกภาพนิ่ง
ความละเอียดไม่น้อยกว่า ๘ Megapixels ข้อความใหม่ ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่เพื่อจ่ายเป็น 
ค่าจัดซื้อกล้องวีดีโอ ระบบดิจิตอล           – Optical Zoom ไม่น้อยกว่า ๙x, Digital Zoom ไม่น้อยกว่า 
๑๐x ขึ้นไป  - บันทึกภาพนิ่งความละเอียดไม่น้อยกว่า ๗ Megapixels ๕.ข้อความเดิม ประเภทถนน ชื่อ
โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สถานที่ด าเนินการ โรงเรียนหนองยางพิทยาคม อ าเภอเฉลิมพระ
เกียรติ จังหวัดนครราชสีมา รายละเอียด    ๑.ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๖ ม. ยาว ๓๓ ม. ความหนา 
๐.๑๕ ม. ไหล่ทางตามสภาพ ข้อความใหม่ ประเภทถนน ชื่อโครงการ ก่อสร้างลานคอนกรีตเอนกประสงค์ 
สถานที่ด าเนินการ โรงเรียนหนองยางพิทยาคม อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา รายละเอียด ๑.
ก่อสร้างลานคอนกรีตเอนกประสงค์ ขนาดกว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๖๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมี
พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๒๗๐ ตารางเมตร ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒,๓) พ.ศ.๒๕๔๓ ข้อ 
๒๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น จึง
เสนอญัตติเพื่อขออนุมัติจากสภา อบจ.นม.ต่อไป 

ประธานสภา อบจ.นม. ขอเชิญสมาชิกที่มีความประสงค์จะอภิปราย ไม่มีนะครับ ขอมติที่ประชุม ขณะนี้องค์ประชุมครบแล้ว 
สมาชิกท่านใด อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ 
ตามที่ฝ่ายบริหารเสนอ ขอให้ยกมือขึ้น (๔๔ เสียง) ท่านใดไม่อนุมัติ  (ไม่มี) ท่านใดงดออกเสียง (ไม่มี) 

สรุปมติที่ประชุม อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ ตามที่ฝ่ายบริหารเสนอ 
ระเบียบวาระที่  ๕ ญัตติ เร่ืองการโอนลด/โอนเพิม่งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
ประธานสภา อบจ.นม. ขอเชิญฝ่ายบริหารแถลง 
นายก อบจ.นม. เรียนประธานสภา อบจ.นม. ส.อบจ.ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน หลักการ เพื่อขออนุมัติจากสภา อบจ.นม. ในการ

โอนลด/โอนเพิ่มงบประมาณรายจ่าย ตามข้อบัญญัติ อบจ. เรื่องงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๕๔ หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ดังต่อไปนี้ เหตุผล 
ด้วยได้รับค าร้องจาก หน่วยงานราชการและโรงเรียน สังกัด อบจ.นม. ว่ามีความจ าเป็นต้องโอนลด/โอนเพิ่ม
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ส าหรับใช้ในหน่วยงานราชการ และโรงเรียนสังกัด อบจ.นม. ว่ามีความจ าเป็นต้องโอน
เงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ เพื่อให้สามารถด าเนินการบริหารราชการให้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ มีรายละเอียด ดังนี้  ๑. โอนลดเงินงบประมาณ ๑.๑ กองการศึกษา ศาสนาและ 

 
วัฒนธรรม จ านวน ๗ โครงการ เป็นเงิน ๖,๖๔๘,๕๐๐ บาท  ๑.๒ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม  จ านวน ๑ 
โครงการ เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ๑.๓ โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา จ านวน ๒ โครงการ เป็นเงิน ๕๖๐,๐๐๐ 
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บาท ๑.๔ โรงเรียนเมืองยาง ศึกษา  จ านวน ๑ โครงการ เป็นเงิน ๓๒๐,๐๐๐ บาท ๑.๕ 
โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม จ านวน ๒ โครงการ เป็นเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท ๑.๖ โรงเรียนเทพารักษ์ราช
วิทยาคม จ านวน ๑ โครงการ เป็นเงิน ๑๓,๘๐๐ บาท ๑.๗ กองแผนและงบประมาณ จ านวน ๒ โครงการ 
เป็นเงิน ๖,๖๒๘,๐๐๐ บาท ๑.๘ กองช่าง จ านวน ๑๑ โครงการ เป็นเงิน ๑๒,๐๙๐,๐๐๐ บาท ๑.๙ ส านัก
ปลัด  จ านวน  ๒ โครงการ เป็นเงิน ๔๐๕,๙๐๐ บาท รวมทั้งสิ้น ๒๙ โครงการ เป็นเงิน ๒๗,๐๖๖,๒๐๐ 
บาท ๒. โอนเพิ่มเงินงบประมาณ ๒.๑ โรงเรียนเตรียมอุดมน้อมเกล้า จ านวน ๑ โครงการ เป็นเงิน 
๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท ๒.๒ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม จ านวน ๑ โครงการ เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ๒.๓ 
โรงเรียนด่านเกวียนวิทยาคม จ านวน ๒ โครงการ เป็นเงิน ๕๖๐,๐๐๐ บาท ๒.๔ โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม 
จ านวน ๑ โครงการ เป็นเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ๒.๕ โรงเรียนทัพรั้งพิทยาคม จ านวน ๑ โครงการ เป็นเงิน 
๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ๒.๖ โรงเรียนสูงเนิน จ านวน ๑ โครงการ เป็นเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ๒.๗ โรงเรียน
เมืองยางศึกษา จ านวน ๑ โครงการ เป็นเงิน ๓๒๐,๐๐๐ บาท โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม จ านวน ๑ 
โครงการ เป็นเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท ๒.๙ โรงเรียนเทพารักษ์ราชวิทยาคม จ านวน ๑ โครงการ เป็นเงิน 
๑๓,๘๐๐ บาท ๒.๑๐ โรงเรียนวังน้ าเขียวพิทยาคม จ านวน ๑ โครงการ เป็นเงิน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท  ๒.๑๑ 
โรงเรียนวังหมีพิทยาคม จ านวน ๑ โครงการ เป็นเงิน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท ๒.๑๒ โรงเรียนสองครพิทยาคม 
จ านวน ๑ โครงการ เป็นเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท  ๒.๑๓ กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต จ านวน ๓ โครงการ เป็น
เงิน ๘,๕๗๐,๐๐๐ บาท ๒.๑๔ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จ านวน ๕ โครงการ เป็นเงิน 
๔๔๘,๕๐๐ บาท  ๒.๑๕  ส านักปลัด จ านวน ๔ โครงการ เป็นเงิน ๔๐๕,๙๐๐ บาท ๒.๑๖ กองช่าง จ านวน 
๓ โครงการ เป็นเงิน ๒,๖๙๐,๐๐๐ บาท ๒.๑๗ กองแผนและงบประมาณ จ านวน ๓ โครงการ เป็นเงิน 
๔,๔๕๘,๐๐๐ บาท รวมทั้งสิ้น ๓๑ โครงการ เป็นเงิน ๒๗,๐๖๖,๒๐๐ บาท (รายละเอียดปรากฏตามบัญชีที่
น าเสนอแนบท้ายนี้) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.๒๕๔๑ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒,๓) พ.ศ.๒๕๔๓ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวด
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น จึงเสนอญัตติเพื่อขออนุมัติจากสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา ต่อไป 

ประธานสภา อบจ.นม. ขอเชิญสมาชิกที่มีความประสงค์จะอภิปราย ไม่มีนะครับ ผมขอมติที่ประชุม ขณะนี้องค์ประชุมครบแล้ว 
สมาชิกท่านใด อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ ตามที่ฝ่ายบริหาร
เสนอ ขอให้ยกมือข้ึน (๔๔ เสียง) ท่านใดไม่อนุมัติ ( ไม่มี ) ท่านใด งดออกเสียง (ไม่มี) 

สรุปมติที่ประชุม อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ ตามที่ฝ่ายบริหารเสนอ 
ระเบียบวาระที่  ๖ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 
ประธานสภา อบจ.นม. ขอเชิญ ท่านนายก ครับ 
นายก อบจ.นม. เนื่องจากในระเบียบวาระอื่นๆ ทางฝ่ายบริหารอยากน าเสนอต่อสภา อบจ.นม.และฝ่ายกรรมการบริหาร  

ของ อบจ.ที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ให้ทราบความคืบหน้า ความก้าวหน้า และผลการด าเนินงานการก่อสร้าง
อาคารส านักงาน อบจ.นม.แห่งใหม่ ซึ่งการก่อสร้างอาคารส านักงาน อบจ.แห่งใหม่ ได้เร่ิมตั้งแต่กระผมได้รับ
ต าแหน่งนายก อบจ.นม.ตั้งแต่วันแรก ได้มีการออกแบบการก่อสร้าง โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
และได้สถานที่ก่อสร้าง อยู่ที่ต าบลไชยมงคล อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา และจากการสอบถามเสียง
ของข้าราชการและลูกจ้างภายใน อบจ. จ านวนกว่า ๕๐๐ ชีวิต ที่จะต้องเดินทางไกล ไปที่ต าบลไชยมงคล 
ซึ่งได้ขอสถานที่ ซึ่งอยู่ในขั้นตอนขออนุมัติของราชพัสดุ แต่อยู่ในขั้นตอนตกลงของหน่วยงานแล้ว ทาง
บุคลากรและเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่เห็นว่าการที่จะนั่งรถมอเตอร์ไซต์ ไป กลับ ๒๗ กม.หรือ ๕๐ กม./วัน ถ้ามี
ฝนตกอาจเกิดอันตรายขึ้น ประกอบกับเงินเดือนของลูกจ้างนั้น มีจ านวนน้อย ค่าใช้จ่ายจะสูงขึ้น จึงมี
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ความเห็นว่าน่าจะหาที่อยู่แห่ง ใหม่ที่อยู่ใกล้กว่าที่เดิม ดังนั้น ในฐานะฝ่ายบริหารพยายามหา
สถานที่  รวมแล้วทั้งหมด ๖ สถานที่ ที่ได้ติดต่อเป็นล าดับ โดยสถานที่แรกคือ ไชยมงคล และได้ท าหนังสือ
ยกเลิกองค์การขนส่ง ซึ่งประกอบกับองค์การขนส่งต้องการสร้าง ถนน junction และไม่ต้องการให้สถานที่
ตรงนั้นกับใคร สอดคล้องกับความต้องการของ อบจ.พอดี ดังนั้น เราหาที่ใหม่ที่ใกล้และท าประมาณ ๙ กม.
ห่างจากนี้   

 
๒. คือใกล้กับสนามกีฬารุกขชาติเป็นที่ราชพัสดุ จ านวน ๖๐ ไร่ มากที่สุดและอนุมัติไปเรียบร้อยแล้ว แต่ติด
ปัญหาเรื่องไปทับซ้อนกับป่าไม้ มองเห็นว่าป่ารกทึบถ้าต้องการที่ตรงนี้จริงๆ อาจจะต้องถึงคณะรัฐมนตรี จึง
เห็นว่ามีความยากล าบากที่จะท าขั้นตอนนั้น หรืออาจจะมีการฟ้องร้องในศาลต่อภายหลัง จึงได้ขอยกเลิก
ตรงที่เดิมแห่งที่ ๒ แห่งที่ใหม่ได้มีการน าเสนอที่เอกชนมีเนื้อที่ประมาณ ๖๐ ไร่ แต่ฝ่ายบริหารพิจารณาว่าถ้า
น างบประมาณไปจัดซื้อเอกชนนั้นเป็นเรื่องยุ่งยากและมีความยากล าบาก จึงขอไปหาสถานที่ที่ ๔ ก็คือที่
ก่อสร้างศาลากลางที่ได้วางศิลาฤกษ์ไปแล้วที่โคกกรวดที่ขยะเดิมถมสูง จ านวน ๒๐๐ ไร่ แต่จากการ
ประสานงานกับกรมการปกครองไม่อนุมัติในการใช้เพราะว่าจะสงวนไว้ในโอกาสต่อไป เราไปหาสถานที่แห่ง
ที่ ๕ ของ อบจ. โฉนดหน้าวิทยาลัยนาฎศิลป์ จ านวน ๔๐ ไร่ พอที่จะก่อสร้างได้ เมื่อไปดูแผนผังแล้วติดพื้นที่
สีเขียวก็จึงไม่สามารถก่อสร้างได้เช่นกันการขออนุมัติยกเลิกพื้นที่สีเขียวต้องใช้เวลาเป็น ๑๐ ปี และต้องผ่าน
คณะกรรมการระดับส่วนกลาง ดังนั้น เราจึงไปหาแห่งที่ ๖ ซึ่งขณะนี้ได้สถานที่เรียบร้อยแล้ว คือ ที่โคกกรวด
เป็นที่สามเหลี่ยมจะให้ท่านรองธวัชชัยฯ และทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยอาจารย์ธานีฯ  
และธนาคารออมสิน ได้เสนอเป็นล าดับต่อไปว่า ขณะนี้สถานที่ที่เป็นสามเหลี่ยมซึ่งอยู่ตรงข้ามกับ อบต.โคก
กรวด แยกเข้าตรงไม้ดอกไม้ประดับเข้าไปประมาณครึ่งกิโลเมตร จ านวน ๖๐ ไร่ ประมาณการในขณะตอนที่
ขอ แต่ไปวัดพื้นที่จริงๆ แล้ว ๗๐ ไร่ คณะกรรมการตามมาตรา ๘ ที่ได้ยกเลิกอนุมัติเรียบร้อย และมาตรา ๙ 
อนุมัติให้เข้าไปก่อสร้างได้ เป็นกรณีก่อนที่จะยกเลิกสามารถน าไปใช้จ านวน ๗๐ ไร่ ซึ่งการน าไปใช้ก่อสร้าง
สถานที่นี้ได้มีแบบก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้ออกแบบไว้ก่อนแล้วตั้งแต่ต้นเพียงแต่เรา
ปรับเปลี่ยนให้เข้ากับพื้นที่ทางรองธวัชชัยฯ  ได้ประสานงานเรื่องการตั้งกรรมการเพื่อขอกู้เงินในอัตรา
ดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดจะเกิดประโยชน์สูงสุดได้อย่างไร ซึ่งกรอบงบประมาณที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้
ท าไว้ ทั้ง ๕๓๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งการกู้เงินคร้ังนี้ฝ่ายบริหารเห็นว่าถ้ากู้เงินเพื่อก่อสร้างส านักงานอาคารนี้
จะเกิดประโยชน์กับฝ่ายบริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง ซึ่งเป็นลูกจ้างของรัฐเท่านั้น แต่พี่น้องประชาชนที่เสีย
ภาษีหรือได้เป็นหน้าที่ของ อบจ. ที่ต้องดูแลองค์การพัฒนาท้องถิ่นจึงคิดว่าการกู้เงินครั้งนี้น่าจะไปสร้าง
ถาวรวัตถุในโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นปัญหาของพี่น้องประชาชนในอ าเภอต่างๆ ด้วย ในกรอบงบประมาณๆ 
อ าเภอละ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท นะครับ การกู้เงินถ้าเพิ่มวงเงินกู้จาก ๕๓๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ๘๓๒,๐๐๐,๐๐๐ 
บาท ประมาณ ๘๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท จะเกิดประโยชน์ทั้งข้าราชการ อบจ. และพ ี่น้องประชาชนอยู่ในอ าเภอ
ต่างๆ ด้วย จึงได้เสนอความคืบหน้าและขอรับฟังความคิดเห็นชี้แนะเบื้องต้นหลังจากที่ท่านรองธวัชชัยฯ 
และอาจารย์ธานี รวมกับคณะจากธนาคารออมสินได้ชี้แจงเป็นบางส่วนครับ ขอเรียนเชิญท่านรองธวัชชัยฯ 
ครับ 

นายธวชัชัย  พยุงสุวรรณ กราบเรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกสภา 
รอง นายก อบจ.นม. ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน และเพื่อนข้าราชการประจ า เพื่อนข้าราชการฝ่ายบริหารทุกท่าน เนื่องจากเอกสารที่จะ

ขอกล่าวเร่ิมต้น ที่ดินที่ท่านนายกฯ ขออนุญาตท่านจะได้รับเอกสารชุดนี้ ที่มีรูปองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
๑ ชุด และจะมีรายงานการประชุมแยกออกมาอีก จ านวน ๑ ชุด ฉบับลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๔ และฉบับ
วันที่เชิญประชุมวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ประชุมวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ขออนุญาตดูชุดแรกก่อน ชุด
แรกนี้จะเป็นรูปจากบริเวณที่เราด าเนินการขออนุญาตเส้นสีขาวนี้ คือ ถนนมิตรภาพ แยกซ้ายมือตรงบริเวณ
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ขายต้นไม้ ผ่านถนนลาดยาง ๒ ด้าน เส้น ๒ เข้าทางด้านบ้านโคกเพชร เป็นสามเหลี่ยมลึกเข้าไป 
พื้นที่ทั้งหมดที่เป็นสามเหลี่ยมใหญ่ เป็นหนังสือส าคัญส าหรับที่หลวงเนื้อที่ประมาณ ๒๔๐ ไร่เศษ แต่มีหน่วย
ราชการเข้าไปใช้ประโยชน์หลายหน่วย เช่น โรงพยาบาลแม่และเด็ก โรงเรียนโคกเพชร อบต.โคกกรวด หรือ
อื่นๆ ที่ยังไม่ได้ขออนุญาตเป็นทางการ  ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้ยื่นขอบริเวณที่เป็น
พื้นที่สามเหลี่ยมในภาพพร้อมกับที่มีจุดไข่ปลาล้อมรอบเนื้อที่ประมาณในขณะนั้นเป็นบางส่วนของหนังสือ
ส าคัญส าหรับที่หลวง ๒๔๐ ไร่ เป็นพื้นที่เราใช้ประมาณ ๖๐ ไร่ เมื่อได้มีวัดจริงได้มีเนื้อที่ทั้งสิ้น ๗๐ ไร่ ๒ 
งาน ได้ด าเนินการต่อไป ขออนุญาตดูรายงานการประชุมที่ น าเสนอขณะนี้จะเป็นรายงานการประชุม
คณะกรรมการก ากับการใช้ที่ดินของรัฐประจ าจังหวัดนครราชสีมา ที่จะพิจารณาให้เพิกถอนหนังสือรับรอง
การท าประโยชน์จากจ านวน ๒๔๐ ไร่ ขอเพิกถอนบางส่วนแค่ประมาณ ๖๐ ไร่ ที่เราขอไปในวันนั้น มีการ
ประชุมวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๔ คณะกรรมการชุดนี้พิจารณาว่าจะอนุญาตให้เพิกถอนหนังสือส าคัญส าหรับ
ที่หลวงบางส่วนหรือไม่ปรากฏอยู่ในหน้าของเอกสารฉบับเดียวกันในข้อสุดท้าย เจ้าพนักงานได้ท ารายงาน 

 
 

การประชุมว่าที่ดินสาธารณประโยชน์มีเนื้อที่เดียวกันทั้งสิ้น ๒๔๐ ไร่ ๓๒ งาน ผลการวัดตามแนวเขตที่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอใช้ประโยชน์ค านวณเนื้อที่ได้ ๗๒ ไร่ ๒ งาน ๕๓ ตารางวา ความจริง ๗๒ ไร่นี้ 
ผิด ที่ถูกต้อง ๗๐ ไร่ ๒ งาน ข้างเคียงติดต่อกับด้านทิศเหนือเป็นที่ตั้งโรงพยาบาลแม่และเด็ก ประมาณ ๔๓ 
ไร่เศษ ถัดจากโรงพยาบาลแม่และเด็กทางทิศเหนือเป็นที่ตั้งของโรงเรียนโคกเพชร เนื้อที่ประมาณ ๒๐ ไร่ ๒ 
งาน ๙๒ ตารางวา ข้างเคียงทางทิศตะวันตกเป็นสนามกีฬาขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกกรวด เนื้อที่
ประมาณ ๕๗ ไร่ ๒ งาน ๙๐ ตารางวา ที่ดินที่เหลือทางทิศใต้เป็นที่ดินสภาพรกร้างเมื่อรวมกับส่วนที่มีสภาพ
เป็นทางสาธารณประโยชน์คิดเนื้อที่ได้ประมาณ ๔๗ ไร่เศษ เฉพาะโรงพยาบาลแม่และเด็กได้ยื่นค าขอ
อนุญาตใช้ประโยชน์แล้ว มติที่ประชุมได้สรุปว่าเห็นชอบได้ด าเนินการถอนสภาพที่สาธารณประโยชน์แปลงที่
ท าเลเลี้ยงสัตว์บ้านสระมโนรา ตามหนังสือส าคัญส าหรับที่หลวง เลขที่ ๒๓๘๕๐ เพื่อให้องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา ใช้ก่อสร้างส านักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อาคารห้องประชุมสภาฯ 
บางส่วน ได้ตามผลการที่วัด เราได้ยื่นค าขอประมาณ ๖๐ ไร่ แต่ผลการวัด ๗๐ ไร่ ๒ งานเศษ อนุญาตให้เพิก
ถอนได้ ๗๐ ไร่ ๒ งานเศษ อันนี้เป็นมติที่ประชุมคณะกรรมการก ากับการใช้ที่ดินของรัฐ เกี่ยวกับมาตรา ๘ 
เพื่อยกเลิกที่ดินสาธารณประโยชน์บางส่วน ต่อมาเนื่องจากเราได้ยื่นค าขอไปพร้อมกัน เพื่อให้สามารถเข้าไป
ก่อสร้างได้โดยไม่ต้องรอผลว่าการเพิกถอนหนังสือต่างๆ ที่ท านี้จะแล้วเสร็จเมื่อใดเนื่องจากต้องใช้เวลานาน
ทางประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา ๙ อนุญาตให้เรายื่นค าขอฉบับที่ ๒ เพื่อขอเข้าใช้ประโยชน์ในกรณี
เร่งด่วนได้มีการประชุมของคณะกรรมการก ากับการใช้ที่ดินของรัฐ ประจ าจังหวัดนครราชสีมา เกี่ยวกับ
มาตรา ๙ ในวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ได้มีการประชุมตามเอกสารฉบับที่ ๒ พลิก หน้า ๒ จะเป็นวาระการ
ประชุมเนื่องจากว่ามีการประชุมและจะต้องมีรายงานการประชุม ให้กับคณะกรรมการเพื่อให้ตรวจสอบ
รับรอง เลยขออนุญาตเอามติที่ประชุม ณ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ มากราบเรียนท่านสมาชิกว่าใน
เรื่องราวจะเริ่มตั้งแต่วาระที่ ๓ เรื่องการขออนุญาตตามมาตรา ๙ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา ถ้าท่านพิจารณาตั้งแต่ข้อ ๓.๑.๑ จะเป็นเร่ืองราวที่ส านักที่ดินขอเร่งด่วนเนื่องจากอะไร ๓.๑.๒ 
จังหวัดนครราชสีมามีหนังสือมาถึงส่วนราชการตามระเบียบ เพื่อขอตรวจสอบว่ามีผู้ใดคัดค้านตรวจสอบ
หรือไม่ (๑) อ าเภอเมืองนครราชสีมา ไม่ขัดข้อง ไล่ไปเรื่อยจนจบ ในหน้าที่ ๓ ข้อที่ ๑๐ เป็นมติที่ประชุมได้
สรุปว่าอนุญาตตามมาตรา ๙ ซึ่งจะได้กราบเรียนในที่ประชุมแห่งนี้ในล าดับต่อไปนะครับ เมื่อขอกลับมานี้
เก่ียวกับขั้นตอนต่อไปที่ด าเนินการอยู่ภาพที่น าแสดงในขณะนี้จะเป็นบริเวณสามเหลี่ยมที่ได้น าเสนอจะมีการ
ก่อสร้างได้กราบเรียนเชิญทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นผู้ออกแบบในการก่อสร้างทุกท่านทราบดี
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ว่า เกิดขึ้นในสมัยนี้  ต่อไปจะ น าเสนอว่าบริเวณที่มีการก่อสร้างทั้งหมดในภาพนี้จะแสดง
บริเวณสามเหลี่ยมตรงปลายจะเป็นที่จัดตั้งอนสุาวรีย์ท่านท้าวสุรนารี ขนาดใหญ่ถัดมาจะบริเวณภูมิทัศน์และ
ลานจอดรถ ท่านจะเป็นภาพนี้ถ้ามองในแนวดิ่งแล้วเราจะมีอาคารส านักงานและก็มีบ้านพักรับรองบ้านพัก
พนักงาน อาคารซ่อมบ ารุง ขออนุญาตภาพถัดไปเปิดไปท่านจะเห็นชัดเจนว่าบริเวณที่จะก่อสร้างทั้งหมด
แรกๆ นี้จะเป็นอาคารส านักงาน ๕ ชั้น กองทุกกองส านักทุกส านัก จะมีห้องประชุมของตัวเองประมาณ ๓๐ 
ที่นั่ง ชั้น ๕ ของอาคาร ๕ ชั้นนี้ จะมีห้องประชุมขนาด ๑๕๐ ที่นั่ง ซ้ายมือในภาพนี้จะเป็นอาคารห้องประชุม
ทั้ง ๓ ชั้น ชั้นที่ ๓ จะบรรจุผู้เข้าประชุมได้ ๕๐๐ ที่นั่ง ชั้น ๒ จะเป็นอาคารที่ใช้เกี่ยวกับห้องรับประทาน
อาหาร ชั้นล่างอาจจะเป็นห้องเก็บเอกสาร ถัดมาขวามือที่เห็นเป็นรูปสามเหลี่ยมจะเป็นห้องประชุมสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งในแบบนี้อาจารย์ธานีฯ ได้ก าหนดจ านวนที่นั่งไว้ ๑๐๐ ที่นั่ง 
จะมีห้อง   เสริฟ สังเกตการณ์ของผู้สื่อข่าว เหมือนกับสภาผู้แทนราษฎรแห่งประเทศไทย ดังนั้นข้างหลังนี้
เป็นบ้านพักรับรอง ซึ่งอันนี้เก่ียวกับผู้ที่จะมาเยี่ยมชมองค์การบริหารส่วนจังหวัดต่างๆ หรือท่านสมาชิกสภาฯ 
ผู้น าองค์กรท้องถิ่นของท่านมาใช้บริการต่างๆ นี้ก็ใช้ที่ตึกซ้ายมือนี้ ตึกข้างหลังประมาณ ๔ แท่ง จะเป็น
บ้านพักข้าราชการ ลูกจ้าง และตึกขวามือเล็กๆ นี้ จะเป็นอาคารซ่อมบ ารุงขนาดเล็ก ถัดมาขออนุญาตเปิดไป
หน้าที่ ๗ ในรายการที่เก่ียวกับโครงสร้างการก่อสร้างทั้งหมด จะมีอยู่ ๙ รายการใหญ่ เป็นเงินล่าสุดขนาดนี้ 
๕๒๙,๕๔๗,๐๐๐ บาทเศษ จะแยกเป็นรายการที่ ๑-๙ อาคารส านักงาน อาคารเอนกประสงค์ บ้านพัก
รับรอง ที่พักข้าราชการ อาคารโรงกรองน้ าบาดาล ระบบสาธารณูปโภคหลัก อาคารซ่อมบ ารุง ภูมิสถาปัตย์ 
งานตกแต่งภายในอาคารส านักงาน แล้วก็ไล่ไปหน้าที่ ๘-๑๖ เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับรายละเอียดแต่ละหัวข้อ 
ใน ๙ เร่ืองใหญ่ หน้าที่ ๑๗ ตามที่ท่านนายกฯ กราบเรียนทุกท่านว่าจะเป็นเรื่องที่อ านวยประโยชน์เกี่ยวกับ
ประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา ก็คือโครงการที่จะต้องจัดให้มีการกู้เงินเพิ่มเติมประมาณอีก ๓๐๐ ล้านบาท  
 
เพื่อจะให้ทางท่านที่ได้วางกรอบน าไปสร้างในงานก่อสร้างที่เป็นประโยชน์ในระดับประชาชนทั่วไป ถัดไป
หน้าที่ ๒๐ ขออนุญาตตรวจสอบ จะเป็นการสรุปคร่าวๆ เนื่องจากวงเงินกู้ของเรากราบเรียนว่ามี 
เงินทุนสะสมของ อบจ.หรือที่เรียกว่า กสอ. อบจ.นครราชสีมา มีเงินอยู่ขณะนี้ ๘๙ ล้านบาท ในเงื่อนไขของ
กองทุนนี้จะอนุญาตให้เรากู้เงินได้สองจ านวน จ านวนที่หนึ่งคือเงินที่เรามีอยู่คือ ๘๙ ล้านบาท ช าระภายใน 
๑๕ ปี ไม่มีดอกเบี้ย เมื่อมีการเอายอดแรกหารด้วย ๑๕ เท่ากับช าระปีละประมาณ ๕,๙๓๐,๐๐๐ บาท ช าระ
เฉพาะเงินต้น ในยอดเงินที่สองของยอดเงินกู้ สามารถกู้ได้อีก ๘๙ ล้านบาท ระยะเวลาช าระ ๑๕ ปี แต่มี
ดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยที่มีการประกาศใช้ ล่าสุดทาง กสอ. ได้มีหนังสือวันที่ ๒๑ ม.ค.๕๒ บอกว่าให้มีการ
ปรับเปลี่ยนให้กู้หนี้ในวงเงินที่สอง ๘๙ ล้านบาท แต่คิดดอกเบี้ยเอามาตรฐานดอกเบี้ยกรุงไทย เงินฝาก
ประจ าบวกอีก ๑๕ ปี เป็นไปตามหนังสือฉบับที่ผมขออนุญาตน าเสนอ ลงนามโดยท่านวรพัฒน์  พงศ์บุตร 
ผอ.ส่วนจัดสรรเงินทุนอุดหนุนพัฒนาระบบงบประมาณ เลขานุการ กสอ. เมื่อพิจารณาตามหนังสือแล้ว 
เท่ากับว่าเราจะกู้เงินจ านวนที่สอง มีดอกเบี้ยรวมแล้ว ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารกรุงไทย ร้อยละ ๑.๘ ต่อปี 
บวกอีก ๐.๕๐ บาท ก็จะเป็น ๒.๓๐ บาทต่อปี ค านวณแล้วดอกเบี้ย ปีละ ๘๙ ล้านบาท คูณ ๒.๓ % ก็จะได้ 
๒,๐๔๐,๐๐๐ บาท เฉลี่ยแล้วเดือนละ ๑๗๐,๐๐๐ บาท เมื่อค านวณทั้งสิ้นในหมวดของ กสอ. ช าระ ๑๕ ปี 
ทั้งสองจ านวน เราจะต้องช าระประมาณ ๑๓,๙๐๐,๐๐๐ บาท ต่อไปหน้า ๒๑ ผมได้กราบเรียนเชิญผู้แทน
ธนาคารออมสิน ขออนุญาตแสดงตัว คุณปริญญา เทียมกูล รอง ผอ.ฝ่ายสินเชื่อภาครัฐและสถาบัน  

ประธานสภา อบจ.นม. ขออนุญาตครับ ขอเชิญท่านโกวิทย์ ครับ 
นายโกวิทย์  เลาวัณย์ศิริ กราบเรียนท่านประธานสภา ที่เคารพ กระผมโกวิทย์ เลาวัณย์ศิริ ส.อบจ.อ.บ้านเหลื่อม ต้องกราบขออภัย 
ส.อบจ.อ.บ้านเหลื่อม ท่านรองนายกฯ ท่านจะน าเรียนสภาลึกไปแล้วครับ วันนี้เป็นวาระอื่นๆซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับสถานที่ก่อสร้าง

ส านักงานแห่งใหม่ จริงๆผมมองตาสมาชิกทุกท่าน อยากจะได้ส านักงานแห่งใหม่ เพราะท่านก็ทราบดีว่า 
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อบจ.ของเราเป็น อบจ.ที่ใหญ่ ที่สุดในประเทศไทย แต่มีส านักงานที่เล็กที่สุดของประเทศไทย
เช่นเดียวกัน กลับกันโดยสิ้นเชิง แต่ว่าต้องขออนุญาตท่านรองนายก ด้วยความเคารพว่า สถานที่  พอผมมา
อ่านรายละเอียดบางส่วน มันดูคลุมเครืออยู่นะครับท่าน ผมขออนุญาตในฐานะที่ไม่ใช่นักกฎหมาย ขอ
อนุญาตอ่านตรงนี้ให้ท่านฟังนิดหนึ่ง ซึ่งเป็นหนังสือที่ นม ๐๐๑๙.๑๔/๔๓ เลขอะไรเขียนมาไม่ดี ซึ่งเป็นการ
เรียกประชุม วรรคที่สอง ด้วยประธานคณะกรรมการพิจารณาเรื่องราวขออนุญาตประกอบกิจการตาม
มาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ได้ก าหนดนัดประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาค าขออนุญาตเข้าใช้
ประโยชน์ในที่ดินของรัฐเป็นการชั่วคราว ตรงนี้เลยเกิดความสงสัย ที่ดินของรัฐ จะให้เราใช้ชั่วคราว 
หมายความว่าอย่างไร ใช้ชั่วคราว ใช้กี่ปี ความหมาย “ของรัฐ” บางทีเราอ่านก็สับสนเหมือนกัน ค าว่า 
ชั่วคราว ให้ใช้เลย หรือใช้สองปีออก หรืออย่างไร นี่เกิดความสงสัย ให้เป็นการชั่วคราว ตามในระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการอนุญาตตามมาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมาย
ที่ดิน พ.ศ.๒๕๔๓ ท่านลองเปิดมาหน้าที่ ๒ หน่วยงานอื่นที่ผมอ่านก็ไม่ติดใจ ไม่มีผลได้ ผลเสียกับที่ดินตรง
นั้นมาก เขาเลยอนุมัติ แต่ท่านลองไปอ่านข้อ ๔ ส านักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา มีหนังสือที่ นม 
๐๐๑๑๔./๕๘๘๒ ลงวันที่ ๒๒ ก.ย. ๕๓ แจ้งว่าต าแหน่งที่ตั้งที่ดิน อยู่ในพื้นที่ประกาศราชกิจจานุเบกษา ให้
เป็นเขตปฏิรูปที่ดินอ าเภอเมืองนครราชสีมา การพิจารณาว่าประสงค์หรือไม่ประสงค์จะน าที่ดินไปใช้เพื่อการ
ปฏิรูป ที่ดินเพื่อการเกษตรประจ าตลอดไป หรือไม่อย่างไร ต้องด าเนินตามแนวทางปฏิบัติตามนัยหนังสือ
ส านักงานปฏิรูปที่ดิน เพื่อการเกษตร ที่ กส เขาเขียนมาไม่ชัด ไม่ขออนุญาตอ่าน /ว ๗๐๖ ลงวันที่ ๒๒ ส.ค. 
๒๕๔๔ และที่ กส. ๑๒๐๕/ว๑๖๙ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๑ เพื่อประกอบการพิจารณา ปฏิรูปที่ดินก็
ไม่ได้บอกว่าจะอนุญาตหรือไม่อนุญาต เหมือนแทงกั๊กเรา แต่หน่วยงานอื่นเขาบอกอนุญาต เพราะเขาคงไม่
เกี่ยวกับที่ตรงนี้มากมาย ท่านลองไปเปิดดูอีกหน้า ๓ ส านักศิลปากรที่ ๑๒ นครราชสีมา ได้มีหนังสือที่ วท 
๐๔๒๖/๕๐๔๒ ลงวันที่ ๑ ธันวาคม แจ้งว่าไม่พบหลักฐานทางโบราณคดี บนผิวดินแต่อย่างไร อย่างไรก็ตาม 
การส ารวจคร้ังนี้เป็นการพิจารณาวัตถุที่ปรากฏอยู่บนผิวดินนั้น หากผู้ขอด าเนินการใดๆ และพบโบราณวัตถุ 
หรือซากโบราณสถานที่ผิวดิน ขอให้แจ้งส านักศิลปากรทราบด้วย หมายความว่า ถ้าคุณไปเจออะไรต้องหยุด
กิจกรรม ถูกต้องไหมครับ มันก็เหมือนกับกั๊กเราทั้งสองหน่วยงาน หน่วยงานอื่นผมอ่านดูก็อนุญาต ขอ
อนุญาตน าเรียนท่านนะครับ ไม่ได้ท้วงติงอะไร ก่อนที่จะไปถึงเรื่องเงินกู้ครับ  

 
 
 
ประธานสภา อบจ.นม. ขอเชิญท่านรองนายกฯ ครับ 
นายธวัชชัย  พยุงสุวรรณ กราบขอบพระคุณท่านสมาชิก ที่ได้กรุณาชี้ข้อเสนอแนะ ขออนุญาตกราบเรียนอย่างนี้ว่า ในจังหวัด

นครราชสีมา มีการประกาศเขตปฏิรูปที่ดินทั้งอ าเภอเมืองนครราชสีมา ดังนั้น กรณีที่เป็นหนังสือส าคัญ
ส าหรับที่หลวง ที่มีการด าเนินการไปแล้ว ก็ไม่เก่ียวแต่เมื่อใดมีการเพิกถอนครับท่านประธานครับ หนังสือ 
ส าคัญส าหรับที่หลวง โดยระเบียบจะต้องเข้าไปสู่ระบบของส านักงานปฏิรูปที่ดิน ถ้าท่านจะกรุณาดูหนังสือ
ตอบของส านักงานปฏิรูปที่ดินในเอกสาร ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๔ หน้าที่ ๔ ฉบับที่คู่กัน จะเป็นผู้แทน
ปฏิรูปที่ดิน ได้กล่าวตอบในกรณีได้ขอเพิกถอน มาตรา ๘ ผมกราบเรียนว่า มาตรา ๘ คือการขอเพิกถอน
หนังสือส าคัญส าหรับที่หลวง เมื่อเพิกถอนไปแล้ว เนื่องจากไม่ใช่ที่หลวงก็ต้องเข้าไปสู่ในระบบส านักงาน
ปฏิรูปที่ดิน อันนี้เข้าใจตรงกัน ส านักงานปฏิรูปที่ดินได้อธิบายอย่างนี้  การพิจารณาเรื่อง ไม่ประสงค์จะใช้
ที่ดินสาธารณสมบัติ ใช้ร่วมกันในเขตปฏิรูปที่ดิน ที่พลเมืองเลือกใช้ร่วมกันในที่ดิน มาด าเนินการปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรมตลอดไป เฉพาะที่ ทบวงการเมืองขอใช้ ในการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาต 
หรือให้ใช้ที่ดินในเขตปฏิรูป คร้ังที่ ๑/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๑ ก.พ. ๕๑ ได้ให้ข้อสังเกตในประเด็นพิจารณาว่าหาก
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เนื้อที่ที่อนุมัติมากกว่าเนื้อที่ที่ กรมที่ดินอนุญาตให้ทบวงการเมืองใช้ประโยชน์ในที่ดิน จะมีผล
ให้ที่ดินที่ถูกเพิกถอน สภาพและมีสถานะที่รกร้างว่างเปล่า ซึ่งจะมีปัญหาส่วนราชการใดจะดูแล อาจจะมี
การยึดถือครอบครองที่ดิน รกร้าง ว่างเปล่า จึงขอให้น าเรื่องดังกล่าวเสนอคณะกรรมการเพียงแต่ให้เสนอ
คณะกรรมการก ากับการใช้ที่ดินของรัฐตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการถอน
สภาพการจัดขึ้นทะเบียน การจัดผลประโยชน์ในที่ดินของรัฐตามประมวลกฎหมายที่ดิน ๒๕๕๐ ข้อ ๗ 
พิจารณาตามรายละเอียดดังกล่าวก่อนนะครับ แล้วส่งเรื่องขอใช้ที่ดินให้ สปก.พิจารณาเพื่อน าเสนอ คปค.
พิจารณาต่อไป ตรงนี้ผมกราบเรียนท่านสมาชิกครับเนื่องจากมันเป็นคณะกรรมการก ากับการใช้ที่ดิน ตาม
มาตรา ๘ ซึ่งจะมีคณะที่ระบุทุกคณะไม่ว่าหน่วยงานใดขอก็จะเป็นอย่างนี้ก็จะเข้าไปด า เนินการเพื่อให้ตัด
ออกจากส านักงานปฏิรูปที่ดินอีกครั้งหนึ่ง นี้เป็นการตอบในประเด็นที่ ๑ ประเด็นที่ ๒ เกี่ยวกับเรื่องที่ท่าน
สอบถามเรื่องที่ว่าปฏิรูป และก็ศิลปกรเนื่องจากศิลปกรได้เป็นคณะกรรมการหนึ่งเหมือนกันในการ
ตรวจสอบคงไม่ได้มีการขุดเจาะไปใต้ดินทุกคณะหน่วยงานราชการที่ท าการขอจะเป็นอย่างนี้ตลอดนะครับ
ท่านที่จะด าเนินการเหมือนกับเต่าน าไว้ก่อน ถ้าเป็นปัญหากันอย่างนี้ค่อยมาจัดการอีกครั้งหนึ่ง แต่ไม่ว่าจะ
คณะใดถ้าท่านดูเรื่องนี้มี อบต.บ้านปู มี อบต.ต่างๆ ที่อยู่ในวาระต่อไปก็เจอเหมือนกันครับท่าน ก็ได้รับ
อนุญาต ในความหมายของเขาในการท างานก็คือว่ามาตรา ๘ เพิกถอนหนังสือส าคัญส าหรับที่หลวงใช้
เวลานาน มาตรา ๙ จึงถูกออกแบบมาในการที่จะขอใช้ ที่ใช้ค าว่าชั่วคราวไม่ได้หมายความว่า ชั่วคราว ๑ ปี 
๒ ปี หรือเท่าไรปี ความหมายคือ เข้าไปใช้ชั่วคราวก่อนที่จะยกเลิกหนังสือส าคัญส าหรับที่หลวงจะอนุมัติ ใน
ความหมายเป็นอย่างนี้ครับ ไม่ใช้ชั่วคราวว่าเท่านั้นปี ชั่วคราวก่อนที่จะท าการประกาศเพิกถอนหนังสือ
ส าคัญที่หลวงจะเกิดผลส าคัญครับ กรณีอย่างนี้ไม่ทราบว่าผมตอบได้ตามที่ท่านสงสัย กราบเรียนเชิญท่าน
ประธานต่อครับ ขอบพระคุณ 

ประธานสภา อบจ.นม. ขอเชิญท่านโกวิทย์ฯ ครับ 
นายโกวิทย์  เลาวัณย์ศิริ ขออนุญาตท่านประธานครับ จริงๆ ก็ไม่ได้ติดใจอะไร แต่ว่าน าเรียนเพื่อทราบท่านรองฯ และท่านนายกฯ  
ส.อบจ.อ.บ้านเหลื่อม ครับ คือ เราเป็นห่วงว่าถ้าเราเดินลึกเข้าไปอะไรขั้นตอนมันออกมาเป็นปัจจัยแล้วบอกว่าทุกอย่างต้องหยุด 

แล้วไปเจอวัตถุโบราณเข้า นี้เป็นสิ่งที่เป็นห่วงเพราะเราก็ไม่รู้ว่าใต้ดินนี้มันมีอะไร บอกว่าจะลงมือสร้างแล้ว
รถแมคโคร ไปขุดได้ ๒ หลุม เจอวัตถุโบราณขึ้น กรมศิลปกรบอกว่าทุกอย่างต้องหยุดหมด เราจะเหมือน
อย่างไรที่เป็นห่วงตรงนี้แค่นั้นเอง เพราะเราก็ไม่ได้รู้ว่าใต้ดินมันมีอะไร แล้วก็ที่สงสัยข้อแรก ท าไมเขาชอบใช้
ค าค่อนข้างที่จะก ากวมให้ใช้ชั่วคราว มันหมายความว่าไงครับนักกฎหมายครับ ค าว่าใช้ชั่วคราวนี้มันใช้ขนาด
ไหนครับ ๒ ปี ๕ ปี ๑๐ ปี หรือชั่วครู่ชั่วคราว หรือยังไง ขออนุญาตครับ 

นายก อบจ.นม. กราบเรียนท่านประธานสภา ผ่านไปถึงสมาชิกผู้ทรงเกียรติครับ เพื่อให้เกิดความสบายใจ วันนี้เราก็เปิด
โอกาสทางท่านสมาชิกได้ซักถาม ข้อข้องใจและช่วยกันดูให้ดีที่สุด เพราะสมบัติแห่งนี้จะเป็นของเราต่อไป 
ชั่วลูก ชั่วหลาน นะครับ เพราะฉะนั้นประเด็นแรกชั่วคราวก่อน ความจริงกฎหมายที่เขาเขียนว่ามีมาตรา ๘ 
มาตรา ๙ ก็เพราะจะแก้ปัญหาเรื่องตรงนี้ครับ ก็คือมาตรา ๘ ถ้าเราจะขอที่สาธารณประโยชน์ ต้องยกเลิก
ก่อน ในการยกเลิกนั้น อาจจะใช้ปี ๒ ปี คือ ต้องไปยกเลิกในส่วนกลางซึ่งกว่าจะมีการประชุมกรรมการเป็น
ระยะเวลานาน เพราะฉะนั้นหน่วยงานที่เคยขอที่ใช้ส่วนราชการต่างๆ ขอใช้ที่มีปัญหาต้องรอบางทีผ่าน 

 
ปีงบประมาณไปปี ๒ ปี เขาจึงมีมาตรา ๙ ไว้ส ารอง คือ สามารถมีคณะกรรมการซึ่งคล้ายๆ เกือบเป็นชุด
เดียวกับมาตรา ๘ เป็นอีกชุด ๑ ที่พิจารณาว่ามีความจ าเป็นเร่งด่วนแค่ไหน กระทบอะไรจ าเป็นไหม ถ้า
มาตรา ๙ อนุญาตอีกก็สามารถเข้าไปด าเนินการก่อสร้างที่ต่างๆ ได้เพราะฉะนั้นค าว่าใช้ชั่วคราวหมายความ
ว่ารอการอนุมัติอย่างถาวรนี้คือในความหมาย แต่เราสามารถเข้าไปก่อสร้างเพราะยังคงอนุมัติเกือบ 
๙๙.๙๙๙ เปอเซ็นต์ แต่อาจจะเหลืออีกนิดหน่อยที่มีบางองค์กรที่เขาเสนอทักท้วงไว้ เช่น ค าถามที่ ๒ จาก 



 - ๑๓ - 
วิศวกรเขาจะตอบไปอย่างนี้ทุก หน่วยไม่ว่าจะก่อสร้างศาลากลางก่อสร้างอ าเภอ เขาต้องตอบ
แทนไว้ก่อนเหมือน สปก.จะตอบแทนไว้ก่อน ถ้าเผื่อไปพบซากไดโนเสาร์ เขาจะได้มีสิทธิเอาที่คืน แต่โอกาส
ที่เราจะพบซากไดโนเสาร์หรือ แผ่นทองเหลือง มนุษย์ ๔,๐๐๐ ปี ๙๙.๙๙๙ เปอร์เซ็นต์ ไม่พบหรอกครับ เขา
ก็แทนกราฟเผื่อไว้ เพื่อจะได้ไม่ท าลายวัตถุโบราณ หรืออาจจะมีมนุษย์ยุคหินอยู่ตรงนั้น ขุดพบเห็นแต่โอกาส
พบก็เจอน้อย เพราะฉะนั้นเขาจึงบอกให้เข้าไปท าได้แต่ว่าต้องแทงกราฟไว้หลายส่วน เช่น สปก. แทงกราฟ
ไว้ว่าถ้ามีปัญหาต้องผ่านกรรมการอีกทีนะ ถ้าพบซากไดโนเสาร์ อนุญาตเข้าไปใช้ที่นะ ทางหลวงผังเมื อง 
บอกว่าถ้ามีการปรับสถานที่นี้จ าเป็นเพื่อเวนคืนต้องขออนุญาตเขาเขียนไว้เหมือนกัน เพราะฉะนั้นมาตรา ๘ 
มาตรา ๙ โดยอนุโลมเพื่อให้เกิดความสบายใจในหน่วยงานและให้มีการใช้สถานที่ไดต้ามกฎหมาย ซึ่งถ้าเราดู
เนื้อที่ตรงนี้ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติครับ เนื้อที่ทั้งหมด ๒๔๐ ไร่ หน่วยงานที่สร้างอยู่ขณะนี้ โรงเรียน 
โรงพยาบาล อบต. สนามฟุตบอล ไม่เคยขอสักอย่างเดียว พอ อบต. อนุมัติสร้างเลย และผมก็ท าโรงพยาบาล
หลายแห่งพอชี้กันเสร็จพอ อบต.ออกก็อนุมัติก็สร้างเลย เพราะหน่วยงานเราเป็นหน่วยงานแรกที่ขออย่าง
ถูกต้องตามระเบียบเพราะเรามีข้อก าหนดว่าถ้าไม่ถูกต้องสภาก็ไม่อนุมัติไม่สามารถกู้เงินได้ เพราะฉะนั้นเรา
จึงอยากท าให้ถูกต้อง เพราะฉะนั้นที่สร้างกันมาโดยเฉพาะอ าเภอวังน้ าเขียว อ าเภอปากช่อง อ าเภอเสิงสาง 
ก็อยู่ในเขตพื้นที่ที่ปฏิรูป หรือพื้นที่ก่อสร้างอาคารถาวรกันเกือบเต็มไปหมดไม่มีปัญหา เพราะฉะนั้นผมมั่นใจ
ว่าเมื่อเราขออย่างถูกต้องตาม พ.ร.บ.และเป็นขั้นเป็นตอนตลอด ๒ ปีกว่า ที่เริ่มต้นขอที่ดินแปลงนี้ ผมคิดว่า
น่าจะได้รับความถูกต้อง ๑๐๐ เปอเซ็นต์ และโอกาสที่จะขุดไปแล้วยกเลิกกลางคันนี้น้อยมากนี้เพื่อให้ท่าน
สมาชิกสภาได้มั่นใจ เพื่อจะได้ซักถามข้อข้องใจต่างๆ เพื่อป้องกันก็เป็นการดีครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภา อบจ.นม. มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมไหมครับ ไม่มีนะครับ เชิญท่านรองฯ ชี้แจงประเด็นต่อไป  เดี๋ยวขอ
อนุญาตท่านรองประธานฯ ท าหน้าที่ครับ 

นายธวัชชัย  พยุงสุวรรณ ขออนุญาตท่านประธานครับว่า ที่อธิบายเพิ่มเติมนี้อยากจะเปิดโอกาสให้ท่านสมาชิกอาจจะอยากซักถาม  
รองนายก อบจ.นม. หัวหน้าคณะโครงการผู้ออกแบบอาคาร และประมาณราคา อันนี้เป็นส่วนการท างานของมหาวิทยาลัยสุร

นารี โดยท่านอาจารย์ธานี คล่องณรงค์ ทั้งหมดครับ ขบวนการกู้เงินที่เมื่อกี้ผมตกหล่นไปนะครับ ก็จะขาด
คุณเสาวคนธ์ วงศ์วิวัฒน์ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อ ภาครัฐและสถาบันซึ่งมาด้วย พร้อมจะตอบค าถามเรื่อง
ระบบการกู้เงินซึ่งแยกเป็นโครงการเพื่อสนับสนุนตัวอย่างครอบคลุมหมดแล้ว ผมเลยอยากกราบเรียนเชิญ
ท่านแรกนะครับ ท่านอาจารย์ธานี  คล่องณรงค์ จะได้อธิบายตอบค าถามท่านสมาชิก และตามด้วยคุณ
เสาวคนธ์ วงศ์วิวัฒน์ นะครับ กราบเรียนเชิญอาจารย์ธานี ขออนุญาตท่านประธานด้วยนะครับ 

นายราเมศ  เรืองธนานุรักษ์  เชิญท่านอาจารย์ธานีฯ ครับ  
ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาฯ 
อาจารย์ธานี  คล่องณรงค ์ กราบเรียนท่านประธาน และท่านสมาชิก นะครับ ผมได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

เป็นผู้ออกแบบโครงการก่อสร้าง อบจ.แห่งใหม่ ที่แห่งนี้เป็นที่แห่งที่ ๓ เข้าไปด าเนินการจากการตรวจสอบ
สภาพพื้นที่นี้เดิมเป็นป่าละเมาะซึ่งไม่มีต้นไม้ใหญ่ เดิมเป็นท าเลเลี้ยงสัตว์  ไม่มีปัญหาเรื่องการตัดต้นไม้ 
เหมือนแห่งที่ ๒ และพื้นที่เป็นพื้นที่ที่มีรูปร่างหน้าตาที่เหมาะสมในการด าเนินการสร้างส านักงานเนื่องจาก
ติดถนนสองด้านหลักพื้นที่เป็นสามเหลี่ยม และใกล้กับถนนมิตรภาพ และจะมีโครงการต่อเนื่องจะมีความ
เจริญในอนาคตต่อไปในบริเวณเส้นทางนี้ สามารถเชื่อมต่อไปได้ทางสวนสัตว์ เป็นพื้นที่ที่เหมาะในการ
ก่อสร้างอาคาร ส่วนการส ารวจพื้นที่เบื้องต้นเราส ารวจเห็นว่าพื้นที่ค่อนข้างราบเรียบ  ด้านหลังติดกับ
โรงพยาบาลแม่และเด็กประมาณ ๓-๔ เมตร เหมาะในการเก็บกักน้ าไว้ส่วนหนึ่ง และสามารถระบายน้ าไป
ด้านถนนมิตรภาพได้ในอนาคต ส่วนการออกแบบพื้นผังแม่บท ก็พยายามออกแบบให้สอดคล้องกับพื้นที่และ
ข้อจ ากัดของพื้นที่ รวมถึงการกันแนวเขตในอนาคตที่กรมโยธาอาจจะต้องใช้ในการท าเขตผังเมืองรวมด้วย 
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จะดึงอาคารไปติดด้านหลังทาง โรงพยาบาลแม่และเด็ก เราจะกันพื้นที่ประมาณ ๑๐ ไร่ เผื่อ
อนาคตจะขยาย โรงพยาบาลเข้ามาในพื้นที่ส่วนนี้ด้วย เตรียมไว้ก่อนเผื่ออนาคต ส่วนสามเหลี่ยมด้านหน้า 
คือเส้นทาง 

 
ของผังเมืองที่จะขอกันพื้นที่เอาไว้จะสร้างถนน ในพื้นที่โครงการ สามารถเปิดมุมมองของอาคารได้จากถนน
สามเหลี่ยม ที่จะมองเห็นสองด้านของถนน จะเห็นภาพของอาคารจะสวยงาม ตัวอาคารใช้ตัวอาคารเดิมที่
เคยออกแบบไว้แล้ว ในส่วนผู้บริหาร และส่วนของสภาฯ ด้านข้างเป็นอาคารหอประชุม ๕๐๐ ที่นั่ง ซึ่งจะ
เหมาะกับการประชุมของข้าราชการ ชั้น ๒ จะเป็นห้องอาหารส าหรับทานข้าว ชั้นที่ ๑ คือชั้นเอนกประสงค์  
อนาคตจะเป็นที่ออกก าลังกาย หรือส านักงานไม่พอ สามารถขยับขยายเข้ามาในชั้นนี้ได้ ส่วนด้านหลังกัน
พื้นที่ไว้ส่วนใหญ่ จะเห็นว่ามีพื้นที่ของอาคาร ๓-๔ หลัง เป็นบ้านพักข้าราชการ อาคารรับรอง ๑ หลัง พื้นที่สี
เขียวด้านหลัง อยู่หลังอาคารส านักงาน หน้าที่พักข้าราชการ เป็นพื้นที่ที่กันเอาไว้ ส าหรับการก่อสร้าง
หอประชุม ๑๕๐๐ ที่นั่ง ซึ่งมีแบบเดิมอยู่แล้ว เคยออกแบบไว้แล้ว สามารถลงได้ด้วย เผื่ออนาคตเราต้องการ
ตั้งศูนย์ประชุมใหญ่ สามารถลงได้อีก ๑๕๐๐ ที่นั่งเป็นอาคาร ๒ ชั้น ส่วนระบบสาธารณูปโภค จะพึ่งพา
ท้องถิ่นที่มีอยู่แล้ว แต่น้ าประปา เราจะเจาะเอง เจาะบ่อบาดาล ๔ บ่อ และกักเก็บน้ า ๑,๐๐๐ คิว/วัน ซึ่ง
เพียงพอต่อการใช้งาน หมดปัญหาเรื่องน้ าท่วมไปด้วย พื้นที่สูงอยู่แล้วปัญหาก็จะน้อยลง ส่วนเรื่องค่า
ก่อสร้าง เป็นประมาณการปีที่แล้วก่อนส่งงานประมาณ ๕๐๐ กว่าล้านบาท หลังจากที่มีด าเนินการจัดจ้างคง
ต้องมีการตั้งกรรมการราคากลางพิจารณาอีกคร้ังหนึ่ง ที่เสนอไว้อัพเดทหรือไม่อย่างไร อาจมีการปรับเปลี่ยน
ตามความเหมาะสมของสถานการณ์ อาจจะต้องมีการปรับอีกครั้งหนึ่งหลังจากเห็นชอบในหลักการ แต่วงเงิน
นี้เราประเมินว่า ๕๒๙ ล้านบาท พออยู่ในเฟสแรก คงไม่มากกว่านี้ กราบเรียนท่านประธานครับ 

ประธานสภา อบจ.นม. ขอบคุณครับ ขอเชิญฝ่ายบริหารครับ 
นายธวัชชัย พยุงสุวรรณ ขออนุญาตท่านประธานครับ ในล าดับต่อไปขออนุญาตเรียนเชิญคุณเสาวคนธ์ ได้อธิบายเร่ืองโครงการกู้เงิน 
รองนายก อบจ.นม. เล็กน้อยครับ ขอบพระคุณครับ 
ประธานสภา อบจ.นม. เชิญครับ 
นางเสาวคนธ์  วงศ์วิวัฒน์ เรียนท่านประธาน และสมาชิกทุกท่านนะคะ ดิฉันในนามของธนาคารออมสิน เนื่องจากโดยที่ภาครัฐ ได้ให้ 
รอง ผอ.ฝ่ายสินเชื่อฯ นโยบายมาว่า ให้ธนาคารออมสินลงมาสนับสนุนสินเชื่อให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ เราก็

เลยลงมาสนับสนุนเต็มที่  ซึ่งเราจะมีทุกอย่างที่จะดูแลทั้งเงินกู้และเงินฝากให้ ในส่วนนี้จากที่ได้รับข้อมูลจาก
ทาง อบจ.ว่ามีโครงการที่เกิดขึ้น ธนาคารต้องเรียนว่าเรายินดีที่จะสนับสนุนในวงเงินกู้ที่ไม่ได้ก าหนดชัดเจน
ว่าวงเงินเท่าไหร่ เราจะก าหนดไว้ที่ว่าขึ้นอยู่กับสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ว่าอนุมัติวงเงินเท่าไหร่ 
รัฐมนตรีอนุมัติว่าให้กู้ได้ จ านวนเราไม่ได้ก าหนด เพียงแต่ว่าสภาอนุมัติแล้ ว ในส่วนของอัตราดอกเบี้ย เรา
ต้องเรียนว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่นี่เราให้กรณีพิเศษ คืออัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ าคือ  ๑๒ เดือน
ของส่วนราชการ บวกเพิ่มแค่ ๑% เนื่องจากภาครัฐให้เราสนับสนุนเต็มที่ คือจะอยู่ประมาณ ๒.๕% ถือว่าอยู่
ในเกณฑ์ที่ต่ ามาก ส่วนระยะเวลากู้ไม่เกิน ๓๐ ปี ขึ้นอยู่งบประมาณท้องถิ่นของท่านว่าสามารถก าหนดให้
ธนาคารได้ที่เท่าไหร่ ตรงนั้นธนาคารจะดูแลและซัพพอร์ตเต็มที่ และในส่วนของการปลอด ธนาคารก็จะมี
ปลอดระยะเวลาในการยังไม่ต้องช าระเงินต้นในช่วง ๓ ปีแรก ถ้าท่านมองว่ายังไม่ช าระ แต่ถ้าท่านมองว่า
งบประมาณท่านมี พร้อมที่จะช าระธนาคารก็ยินดีรับช าระตรงนั้น ซึ่งจะไม่ได้ก าหนดตายตัวว่าจะต้องเป็น
เรตกี่ปี หรือก าหนดว่าจะต้องบังคับว่าจะปลอดเท่านั้น เท่านี้ ธนาคารยินดีท าตามข้อเสนอของทาง อบจ. 
จากเอกสารที่เราน าเสนอมา ทางด้านของอัตราดอกเบี้ย มันจะมีแบบปลอดเงินต้น ๓ ปี และแบบประเภทไม่
ปลอดเงินต้นก็มี ขึ้นอยู่กับที่ประชุมสภาแล้วมองว่าควรจะอยู่ที่เท่าไหร่ แล้วงบประมาณเพียงพอไหมที่จะ
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ช าระเป็นรายเดือนหรือรายปี ให้กับเราได้ เงื่อนไขอื่นๆขึ้นอยู่กับทางสภาที่จะมองแล้วว่าจะให้
ทางธนาคารซัพพอร์ตในด้านไหน ขอบคุณค่ะ 

ประธานสภา อบจ.นม. ขอเชิญท่านธวัชชัย ครับ 
นายธวัชชัย พยุงสุวรรณ  ขออนุญาตท่านประธานว่าสมาชิกท่านใดที่ต้องการซักถามเกี่ยวกับทางด้านการออกแบบ และทางธนาคาร 
รองนายก อบจ.นม. ออมสิน กราบเรียนเชิญท่านสมาชิกได้ซักถาม ขอบพระคุณท่านประธานครับ 
ประธานสภา อบจ.นม. มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะซักถาม ขอเชิญท่านชุณห์ ครับ 
นายชุณห์  ศิริชัยคีรีโกศล เรียนท่านประธานที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้มีเกียรติทุกท่าน วันนี้เป็นโอกาสดีที่คณะฝ่ายบริหาร ได้ท าโครงการ 
ส.อบจ.อ.วังน้ าเขียว ก่อสร้างส านักงาน อบจ.นม. ของเรา คงจะมีอยู่ ๓ อย่าง อย่างแรกขอชื่นชมทั้งฝ่ายบริหารได้หาสถานที่

หลายแห่งด้วยกัน กว่าจะได้สถานที่ตรงนี้ ท่านพยายามอย่างยิ่ง ได้มาด้วยความล าบากเหมือนกัน เพราะ
ต้องท างานหลายหน่วยงาน กว่าจะได้มางานนี้ต้องขอบคุณฝ่ายบริหาร โดยเฉพาะท่านนายก ฯ ท่านรอง
นายกฯ ที่ได้ตั้งใจหาพื้นที่จนประสบความส าเร็จ เราได้พื้นที่มาถึง ๗๐ กว่าไร่ ถ้าเป็นงบประมาณแล้ว ถ้าไร่ 

 
ละ ๕ แสนก็ตกเป็น ๓๐ กว่าล้านบาท เป็นการลดต้นทุน ต้องขอบคุณอย่างสูง ที่ว่าชื่นชอบนั้นเปน็โครงสรา้ง
หมายถึงว่าการก่อสร้างต่างๆ อยากจะให้ทางฝ่ายบริหารได้วิเคราะห์ อย่างน้อยๆเราก็ดูทิศทางจะหันหน้าไป
ทิศไหน ทางไหน โดยเฉพาะตัวอาคารที่เราเคยไปดูงานมาหลายๆแห่ง แม้แต่พระราชวังยังต้องเอาตะแกรง
มาดักนก นี่เป็นส่วนหนึ่ง ด้านหน้าของอาคารผมดูแล้วยังติดใจนิดหนึ่งฝ่ายออกแบบ โดยเฉพาะตัวหนังสือ
เล็กนิดเดียว ผมว่าด้านหน้าน่าจะท าใหญ่ๆหน่อย เพราะ อบจ.นม.เป็นองค์กรใหญ่ ท่านท าเป็นมุข สองมุข 
สามมุข ถ้าไปใกล้อาคารแล้วจะถ่ายรูปไปอวดเขาสักนิดหนึ่ง จะหาตัวหนังสือ อบจ.ไม่เจอ ขอฝากออกแบบ 
ลองดูสิว่าสองแบบ หรือสามแบบ ไม่ได้ต าหนินะครับ แต่มองดูแล้ว มุขตัวบนตัวเล็ก ตัวหนังสือเล็กไปหน่อย 
อยากให้มันดูโอ่โถงใหญ่โตมาสักหน่อย ขอฝากอาจารย์ที่ออกแบบ อันที่ ๓ ชื่นใจที่ธนาคารออมสินได้มาบอก
ว่ากู้ดอกเบี้ยต่ าและผ่อนได้ ธนาคารคงชื่นใจเช่นกัน อย่างไร อบจ.กู้อย่างไรได้ดอกเบี้ยแน่นอน คงจะร่วมกัน
หากท่านไม่ให้กู้เราคงไม่มีที่พัก ที่อยู่ ที่อาศัย โดยเฉพาะองค์กรของ อบจ.นม.นั้น ตอนนี้เรามีโรงเรียนใน
สังกัดถึง ๕๘ โรง เป็นองค์กรใหญ่มาก ส่วนช่าง ผมอยากฝากส่วนช่างว่า น่าจะให้ชัดเจนนิดหนึ่งว่าอยู่จุด
ไหนเพียงพอในการที่จะให้มารวมในจุดเดียวกันด้วยหรือไม่ ถ้าส่วนช่างอยู่ที่เดิมก็คงวิ่งไป วิ่งมาอยู่
เหมือนเดิม โดยเฉพาะช่างนั้น เป็นพื้นฐานส าคัญในการประสานงานร่วมกัน เครื่องไม้เครื่องมือ ผมว่า ๗๐ ไร่
น่าจะเพียงพอ อยากให้มาอยู่รวมกัน จุดไหนสร้างสถานที่โดยเฉพาะส่วนช่างให้ชัดเจนสักนิดหนึ่ง ส่วน
อาคาร ๓-๔ หลัง นั้น ต้องขออภัยที่อ่านเอกสารยังไม่ครบ ๕๐๐ ล้านบาท รวมสร้างอาคารด้านหลังด้วย
หรือไม่ ฝากถามนิดหนึ่งครับ สุดท้ายอยากเชิญชวนท่านสมาชิกทุกท่าน เราน่าจะไปดูพื้ นที่จริง อยากเชิญ
ชวนสมาชิกไปดูพื้นที่จริงว่าเหมาะสมไหมว่าใครมีความคิดหลากหลายอยากให้หลังประชุมแล้ว เชิญสมาชิก
ทุกท่านไปดูพื้นที่กัน เราจะได้มาวิเคราะห์ว่าการสร้างครั้งนี้ถือว่าเป็นการสร้างครั้งแรก เป็นการให้ อบจ.นั้น 
ได้อยู่ชั่วลูกชั่วหลานของเรา เพราะงบประมาณไม่ใช่น้อยๆ ขอฝากฝ่ายบริหารครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภา อบจ.นม. ขอเชิญอาจารย์ธานีครับ 
อาจารย์ธานี คล่องณรงค ์ เรียนท่านประธานนะครับ ตอบข้อสังเกตเร่ืองของป้าย อบจ.ที่ท่านสจ.ได้เสนอน าเอาไว้ อาคารที่อยู่ด้านข้าง

มีน้ าพุข้างหน้านี้ ตรงกลางจะมีโลโก้ของ อบจ.นะครับ ที่ท่านนายกได้สั่งการเอาไว้ ผมด าเนินการออกแบบ
เป็นโลโก้ใหญ่ติดบนกระจก ถ่ายรูปสวย เนื่องจากมีน้ าพุอยู่ข้างหน้า เผื่อไว้ส าหรับถ่ายรูปให้เห็นภาพ
ต าแหน่งของโลโก้ให้ชัดเจน ที่ท่านว่าใต้มุขตัวเล็กไปหน่อย ขอรับข้อสังเกตเอาไว้นะครับ จะน าไปแก้ไข กรณี
ที่ ๒ เรื่องของกองช่าง กองช่างไม่ได้ย้ายมาอยู่ที่เดิม มีเฉพาะฝ่ายซ่อมบ ารุงเท่านั้นที่ย้ายมา ดูแลเฉพาะ
อาคารบริเวณนี้ ซึ่งกองช่างถ้าย้ายมาต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือ อุปกรณ์ตามมาอีกเยอะ คาดว่าอาจจะเบียด
พื้นที่หรืออาจจะตัดพื้นที่บางส่วนออกไป เพื่อที่จะสร้างส านักงานกองช่าง อันนี้เป็นประเด็นหนึ่ง รับเป็น
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ข้อสั ง เกตของท่ าน  และขอ อนุญาตให้ทางฝ่ายบริหารให้ท่านพิจารณาต่อนะครับว่าจะย้าย
หรือไม่ย้าย ถ้าจะย้ายมาต้องย้ายทั้งกอง ซึ่งมีเครื่องไม้ เครื่องมือ เครื่องจักรเยอะมาก พื้นที่อาจจะไม่พอ 
ประเด็นที่ ๓ ท่านเรียนถามว่าอาคารด้านหลัง ๔ หลัง ผมอาจผิดพลาดเอง ในนี้มีแค่ หลังเดียว เงิน
งบประมาณ ๕๒๙ ล้านบาท มีอาคารข้าราชการ ๑ หลัง แต่เราเสนอแนะไว้ว่าน่าจะมี ๔ หลัง เกรงว่าจะไม่
พอ กราบเรียนท่านประธานและท่านสมาชิกครับ 

ประธานสภา อบจ.นม. ขอเชิญท่านนายกฯ ครับ 
นายก อบจ.นม. ขอเรียนเพิ่มเติมในเรื่องของกองช่าง เหตุที่ยังไม่ให้ย้ายมาเพราะเครื่องจักรเป็นจ านวนมาก แต่เพื่อการ

ประสานงานเราก็จะมีอาคารมุขหลังเล็กเป็นฝ่ายประสานงานของกองช่าง เหมือนกับ ๓ ปาล์ม ต้นปาล์ม ๓ 
ต้น อยู่ที่ อบจ.เก่าเรา แต่ว่าหน่วยประสานงานจะย้ายตามไป จะใช้เครื่องจักรต่างๆ อุปกรณ์ยังอยู่ที่เก่า  
เพราะถ้าน าเข้าไปจะท าให้สนามสกปรก และเครื่องจักรระเกะระกะ ขาดความสวยงาม แต่การประสานงาน
จะสะดวกขึ้น เพราะฝ่ายแนวหน้าหรือฝ่ายนายช่างออกแบบต่างๆจะอยู่ส่วนบริหาร ตึกตรงนี้ด้วย ส าหรับ
เร่ืองอาคารซึ่งเราได้ออกแบบเพียง ๑ หลังก่อน เพราะเราได้ ๓๐ ยูนิต ความจ าเป็นที่อยู่บ้านหลวงขนาดนี้
ประมาณ ๓๐ หน่วย ถ้ามีความจ าเป็นจะขยายต่อไปเราจึงขยายวงเงินกู้ ส่วนอาคารรับรองนั้น เผื่อให้       
ส.อบจ.ที่อยู่ไกลที่มาประชุม หรือแขก หรืออาคารรับรองที่เราเคยไปเห็น อบจ.ที่อื่นก็มี จะใช้ส าหรับการ
รับรองต่างๆได้ นี่เป็นอาคารรับรองต่างๆได้ นี่ เป็นอาคารรวมที่ใช้ประโยชน์ร่วมกัน ส่วนป้ายเห็นด้วยว่า
อาจจะต้องปรับปรุง ท าให้ใหญ่ขึ้นในโอกาสต่อไป การออกแบบถนนอยู่ด้านหน้า เราจะมีถนนเส้นหลัง เส้น
หนึ่ง ที่ติดโรงพยาบาลแม่และเด็ก เป็นถนนสาธารณะเดิม วันนี้อยากให้ท่าน ส.อบจ.ไปชมพื้นที่ หลังจากเลิก
ประชุมนี้ ไปดูพื้นที่ดินอีกคร้ังหนึ่ง มีรถบัสจอดที่วัดสุทธจินดา เสร็จจากนั้นจะพาไปดูท้องฟ้าจ าลองที่ก าลัง 

 
ก่อสร้างอยู่ครับ คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือนธันวาคม ที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาฯ ซึ่งห่างจากนี้ประมาณ 
๕๐๐ เมตร เท่านั้นเอง แต่ไม่ต้องจอดลง ไปดูการก่อสร้างว่าเป็นผลงานหนึ่งของ อบจ.ที่เราจะมีท้องฟ้า
จ าลอง และบริเวณทั้งบริเวณนี้ ระยะไม่เกิน ๒ กม. จะกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวหรือกลายเป็นเมืองต่อไป  
คือจะมีท้องฟ้าจ าลอง มีห้องสมุด มีพิพิธภัณฑ์ มีสนามกีฬา มีทะเลโคราช หรืออาจจะมีจูลาสสิกปาร์ค ซึ่ง
เป็นสวนป่า จะท าต่อไปเพื่อจะดึงคนจาก ปากช่อง วังน้ าเขียว คนเมือง คนกรุงเทพฯ ได้เข้ามาอยู่ในเมือง 
ตอนเช้าตอนเย็นพาลูกหลานกลับ ฉะนั้น บริเวณนี้จะเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจของ อบจ.เรา 
โดยเฉพาะเร่ืองที่ดินที่ท่านชุณห์บอกว่าไร่ละ ๕ แสนบาท พื้นที่ขนาดนี้เป็นไร่ละ ๑.๗ ล้านบาท ฉะนั้น ๗๐ 
ไร่ ประมาณ ๑๑๙ ล้านบาท ที่เราประหยัดงบประมาณไป และในอนาคตต่อไปราคาที่ดินจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ 
อันนี้เป็นสิ่งที่เราได้ท างานร่วมกัน ระหว่างสภาและฝ่ายบริหาร ในโอกาสต่อไปหลังจากเราได้ท าความเข้าใจ
ตรงนี้แล้ว ไปดูที่ดินแล้ว เราน่าจะมีคณะกรรมการร่วมซึ่งทางฝ่ายบริหารจะตั้งให้กรรมาธิการของสภาให้
มาร่วมเป็นคณะกรรมการ เพื่อตรวจสอบตัวเลขต่างๆอีกคร้ังหนึ่งก่อนที่จะน าเสนอเข้าสภา ซึ่งอยากจะเรียน
ให้ทางสมาชิกทราบว่าเราอยากน าเสนอเข้าสภาโดยเร็ว ส าหรับเงินงบประมาณก้อนแรกในการก่อสร้าง เพื่อ
จะได้ลงมือด าเนินการได้ ส่วนยอดที่สองที่เราจะท าเพื่อพี่ น้องประชาชนนั้น คงไปดูกรอบปัญหาความ
ต้องการของพี่น้องประชาชนในอ าเภอว่ามีความต้องการที่เป็นถนนตัวอย่าง สะพานตัวอย่าง ก็จะเป็นอีก
ขั้นตอนหนึ่งที่ใช้ระยะเวลาไม่เกินหนึ่งเดือนก็จะกู้ยอดที่สองซึ่งสภาจะอนุมัติยอดเต็มทั้งสองยอด หรือจะ
อนุมัติทีละยอดก็ได้ อันนี้ขึ้นอยู่กับคณะท างานที่จะท าร่วมกันต่อไป วันนี้อยากเรียนเชิญสมาชิกทุกท่านได้ไป
ดูที่ดิน ซึ่งเราเตรียมแผนผังและเดินดูที่ดินจริงว่าตั้งอยู่อย่างไร จากนั้นไปขับรถดูท้องฟ้าจ าลอง แล้ว
รับประทานอาหารเย็น โดยความอนุเคราะห์ของท่านสมาชิกฯของเรา คือ ท่าน สจ.สมบัติฯ และสจ.วี
ระวัฒน์ ขอเชิญทุกท่านร่วมรับประทานอาหารเย็นตรงนั้นด้วยครับ  

ประธานสภา อบจ.นม. ขอเชิญท่านศิรสิทธิ์ ครับ 
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นายศิรสิทธิ์ เลิศด้วยลาภ กราบเรียนท่านประธาน ท่าน นายกฯ ท่านผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่านครับ ผมน าเรียน

ท่านประธานอยู่ 
ส.อบจ.อ.ปากช่อง เขต ๓ สองเรื่องนะครับ เร่ืองแรกคือโครงการหลังฝนถนนดี ซึ่งตอนนี้นั้นถือว่าได้ใช้ประโยชน์ และให้ความสะดวก

แก่ชาวบ้านมาก มีปัญหาว่าตอนนี้เครื่องมือเสีย ซ่อมนาน น าเรียนท่านว่าสิ่งนี้ถือว่าท าคะแนนได้และช่วย
ชาวบ้านได้ แต่ถ้าเสียนานๆจะขาดช่วงไป ส่วนเรื่องที่สอง อกม. ตอนนี้อยู่ที่ปากช่อง เมื่อเช้าผมขออนุญาต
เป็นประธานเปิดแทนท่าน ถือว่าเป็นโครงการที่ให้ประโยชน์ให้ความอยู่ดี กินดีกับชาวเกษตรกรเป็นอย่างยิ่ง 
ผมน าเรียนว่าสิ่งหนึ่งที่อยากให้ท่านท าคือ ท าเป็นเอกสารหรือเป็นข่าว เรื่องเก่ียวกับเกษตรกรให้กับประธาน
หรือรองประธานทุกเดือน จะเป็นการเอื้อประโยชน์อีกอย่างหนึ่งให้กับ อกม.ทุกท่านที่รอความหวังที่ท่านคิด
โครงการนี้สองเรื่องที่น าเรียนครับ 

ประธานสภา อบจ.นม. ขอเชิญท่านวนิดา  
นางวนิดา เสตะปุตตะ กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านนายก อบจ. ท่านรองนายกฯ ท่านที่ปรึกษาฯ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ 

ตลอดจน ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉัน วนิดา  เสตะปุตตะ ส.อบจ.อ.เมือง เขต ๕ ถือว่าปีนี้ ปี 
๒๕๕๔ เป็นปีดีและเป็นปีมหามงคลในเขตพื้นที่ของดิฉัน มีด้วยกันทั้งสิ้น ๗ ต าบล ได้รับความกรุณาจากท่าน
นายก โครงการหลังฝนถนนดี ดิฉันได้ด าเนินการแล้วจ านวน ๓ ต าบล เป็นที่พอใจของมวลชน และชาวบ้าน
ตลอดจนข้าราชการหลาย ๆ ท่านที่อยู่ในพื้นที่ ต้องกราบขอบพระคุณท่านนายก ฯ เป็นอย่างสูง แต่ด้วย
โอกาสในวันนี้ขออนุญาตฝากท่านนายก ฯ ถึงโครงการที่ส าคัญซึ่งเป็นโครงการพระราชด าริที่อยู่ในพื้นที่ของ
ดิฉัน มีด้วยกันสองโครงการ โครงการแรกคือ “สวนพระเทพฯ” ผู้รับผิดชอบโครงการนี้ สถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคล เป็นผู้ดูแลโครงการอยู่ที่สวนพระเทพฯ ซึ่งใช้โครงการที่จะเปิดในเดือนตุลาคมนี้ว่า โครงการ
พิพิธภัณฑ์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชและสัตว์ ซึ่งเมื่อเดือนสิงหาคม ๒๕๕๓ เป็นวันแม่ได้มีโครงการปลูกป่าวันแม่
เพื่อถวายพ่อไปแล้ว ท าให้ถนนการเดินทางเข้ามาในโครงการสวนพระเทพฯ แห่งนี้ คับแคบไปในทันตา ซึ่ง
โครงการดังกล่าวนี้ได้มีการด าเนินการก่อสร้าง หลาย ๆ อย่าง ซึ่งเสร็จไปแล้วในส่วนหนึ่งขอน าเรียนว่าใน
ส่วนของที่ประทับของสมเด็จพระเทพฯ ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ศาลาทรงงานจ านวน ๔ ศาลา เรียบร้อยแล้ว 
ถนนในโครงการและไฟฟ้า เรียบร้อยแล้วในส่วนหนึ่ง ส่วนที่ส าคัญที่สุดที่ตอนนี้ก าลังด าเนินการ คือ 
หอประชุมซึ่งสามารถบรรจุคนได้จ านวนมาก ที่ก าลังด าเนินการก่อสร้าง และการปรับปรุงภูมิทัศน์ใน
โครงการ แต่ที่ส าคัญที่สุดในวันนี้ คือ เส้นทางที่เดินทางเข้าสู่โครงการสวนพระเทพฯแห่งนี้ มีระยะทาง
ประมาณ ๓ กม. เดิมทีเมื่อปี ๒๕๔๙ ดิฉันได้ของบประมาณซ่อมแซมและปรับปรุงผิวจราจร ๒ ช่วง         

 
ช่วงละ ๒ ล้านกว่าบาท จนถึงขณะนี้ถนนดังกล่าว ยังเป็นถนนที่สามารถใช้ได้ แต่ไม่สวยงาม และมาขณะนี้ 
ดิฉันเห็นด้วยในการที่จะขยายไหล่ทางและปรับปรุงผิวถนนเพื่อรองรับในเดือนตุลาคม ที่สมเด็จพระเทพฯจะ
เสด็จ และดิฉันได้คุยนอกรอบกับทางท่านนายก อบจ. ท่านเห็นดีด้วยในการที่เราจะจัดท าถนน อบจ.ซึ่งเป็นถนน
ตัวอย่าง เช่น อ าเภอครบุรี ที่ท่านนายกฯ ได้กรุณาไปท า แต่ถนนเส้นนี้ดิฉันว่าจะมีผู้คนสัญจรเป็นจ านวนมาก 
เนื่องจากว่ามีต าบลหัวทะเล ต าบลหนองระเวียง ต าบลหนองบัวศาลา และยังผ่านไปยังอ าเภอโชคชัย บ้าน
พระพุทธ ที่จะเดินทางผ่านเส้นนี้ได้ รวม่ทั้งต าบลด่านเกวียน ซึ่งเป็นเส้นทางที่สามารถผ่านไปได้ ขอความ
กรุณาผ่านท่านประธานสภาไปถึงท่านนายก ฯ ตลอดจนรองนายก ฯ และที่ปรึกษาทุกท่าน ซึ่งมาร่วม
ประชุมในวันนี้เป็นจ านวนมาก ขอฝากโครงการถนน อบจ. ซึ่งจะเป็นถนนตัวอย่างของ อบจ.ตามที่ท่าน
นายก ฯ ได้แจ้งกับดิฉันด้วยวาจาขอให้น าบรรจุลงในงบกลางด้วย เพราะเท่าที่ทราบมา ถนนเส้นนี้ได้คุยกับ
ทางเจ้าหน้าที่ อบจ.ได้ท าแบบไว้แล้วประมาณ ๑๕ ล้านบาท แต่ถนนเส้นนี้ยังไม่มีไฟ ถ้าถนนตัวอย่าง ต้อง
ประกอบด้วยไฟ และปรับปรุงภูมิทัศน์ทั้งสองข้างทาง  ส่วนโครงการที่สอง จะเกิดขึ้นในเดือน พ.ย.คือ
โครงการประชุมวิชาการโลก ในต าบลสุรนารี ซึ่งเป็นเขตพื้นที่ ที่ดิฉันรับผิดชอบเช่นกัน อยู่ในเขตรับผิดชอบ
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ทั้งสองต าบล ประชุมวิชาการ โลกด้านบรรพชีวิน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว ทรงมีพระชนมายุครบ ๘๔ พรรษา และทางส านักพระราชวัง ได้แจ้งผ่านทางมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมามาแล้ว วันที่ ๒๘ พ.ย. ท่านจะเสด็จมาที่ พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน บ้านโกรกเดือนห้า ต าบล
สุรนารี ซึ่งทางส านักพระราชวัง ได้แจ้งมาแล้ว และดิฉันได้มีโอกาสเข้าร่วมประชมุ ซึ่งเป็นคณะกรรมการส่วน
หนึ่งของพิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน ดร.ประเทืองได้เรียนฝาก ผ่านทางดิฉันมาถึงฝ่ายบริหารของ อบจ.ช่วย
พิจารณาเร่ือง รั้วพิพิธภัณฑ์ที่จะมีการต่อเติม และลานเอนกประสงค์จะไว้ใช้ในการจอดรถผู้ที่จะมาประชุม
วิชาการโลก ซึ่งจะเป็นจ านวนมาก เฉพาะสองโครงการนี้จะมีประชาชนและชาวต่างชาติ ที่จะเข้ามาใน
จังหวัดนครราชสีมาของเราเป็นจ านวนมาก และถ้าได้มีการผลักดัน จากผู้บริหารจัดสรรงบประมาณ ให้อบจ.
ได้ด าเนินการให้ดิฉันได้มีโอกาสเข้าไปรับผิดชอบ ร่วมกับฝ่ายบริหาร จะท าให้ อบจ.ของเรา ได้มีหน้ามีตา 
และได้สนองนโยบายโครงการพระราชด าริ สุดท้ายนี้ต้องกราบขอบพระคุณท่านประธานสภา ท่านนายก 
อบจ.ไว้ ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ 

ประธานสภา อบจ.นม. ผมขออนุญาตปิดประชุมครับ 
เลิกประชุมเวลา ๑๗.๐๐ น. 
 
 

(ลงชื่อ)    ผู้ถอดรายงานการประชุม 
       (นางสุพรรณี  ครุฑธะกะ) 
           เจ้าพนักงานธุรการ 
 
 
      (ลงชื่อ      ผู้ถอดรายงานการประชุม 
              (นางสาวปิ่นนภา  สุดาทิพย์) 
          เจ้าพนักงานธุรการ 
 ; 
 
      (ลงชื่อ)    ผู้ตรวจ 
          (นายรชตะ  ด่านกุล) 
        เลขานุการสภา อบจ.นม. 
 

 
 
 


